
บทที่ 3
กำเนิดและพัฒนาการเมืองหาดใหญ่

จากการศึกษาสภาพโดยทั่วไปและสภาพเศรษฐกิจของชุมชนหาดใหญ่ ก่อนการสร้าง 
เล้นทางรถไฟสายใต้ดังที,ได้กล่าวไว้ในบทที, 2 สะท้อนให้เห็นว่าในระยะเวลาดังกล่าวแม้จะผ่าน 
ช่วงเวลาการเปิดประเทศซึ่งเป็นช่วงการเริ่มต้นการค้าเสรีของประเทศไทยในทศวรรษ 2390 และ 
ในเวลาต่อมาถึงแม้ว่าจะผ่านช่วงการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลในทศวรรษ 2440 มาแล้วก็ตาม แต่ 
ความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมานี้ก็ยังไม่มีผลกระทบไปถึงชุมชนหาดใหญ่อย่างมีนัยยะสำคัญแต่ 
อย่างใด จนกระทั่งเมื่อมีการสร้างเล้นทางรถไฟสายใต้ผ่านมาถึงในปี พ.ศ. 2458 จึงส่งผลให้เกิด 
เมืองหาดใหญ่ขึ้น

3.1 การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใต้

การก่อสร้างเล้นทางรถไฟ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาการคมนาคมทางบกที่ทันสมัยและ 
ก้าวหน้าประเภทหน่ึง ซึ่งได้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การสร้างทาง 
รถไฟนับได้ว่าเป็นภารกิจที่มืความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น 
ดังพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่า

ไม่มีส่ิงไรท่ีจะถูกใจฉันยิ่งข้ึนไปกว่าท่ีได้เห็นความเจริญท่ีได้มี 
ขึ้นในการขยายทางรถไฟของเมืองเรา ทางรถไฟย่อมเป็นพยาน 
แห่งความรุ่งเรืองของบ้านเมือง ยับท้ังเป็นหนทางท่ีจะช่วยให้เกิด 
ความเจริญเช่นนี้ได้อย่างยิ่ง รถไฟทำให้เกิดยานพาหนะอย่าง 
สะดวกและรวดเร็วด้วย แลชักนำทำให้ตำบลต่างๆที่อยู่ห่างไกลเข้า 
ใกล้ชิดติดยัน เหตุฉะนั้นจึงทำให้เกิดความสุขแลความเจริญของ 
ประชาชนพลเมืองยิ่งขึ้น รถไฟทำให้รัฐบาลสามารถที่จะจัดการเอา 
ใจใส,ดูแลให้ย่ิงข้ึนได้อย่างหน่ึง ซึ่งเป็นการจำเป็นของการรักษา 
บ้านเมืองที่จะเป็นผลดีได้,1

1 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5 ยธ. 5.4/7 เอกลารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที 5 
กระทรวงโยธาธิการ “เร่ืองร่างพระราชดำรัสตอบรัชกาลท่ี 5 เปิดทางรถไฟสายตะวันออกและทาง 
รถไฟสายนครราชสีมาช่วงปากนํ้าโพ-พิษณุโลก วันท่ี 24 มกราคม ร.ศ. 126 เวลา 9 โมงเข้า’,.
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3.1.1 สาเหตุของการก่อสร้างรถไฟสายใต้ 

สาเหตุทางการเมือง

มูลเหตุจูงใจที่ทำให้รัฐบาลตัดสินใจก่อสร้างเต้นทางรถไฟสายใต้ ก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับ 
การก่อสร้างเต้นทางรถไฟ สายกรุงเทพ-นครราชสีมา และเต้นทางรถไฟสายเหนือนั่นคือ มีเหตุ 
จูงใจมาจากความมั่นคงทางการเมือง เพื่อเป็นการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจตะวัน 
ตก โดยเฉพาะอังกฤษไม่ให้เข้ามาแทรกแซงหัวเมืองมลายูของไทย และเพื่อเป็นการกระชับการปก 
ครองหัวเมืองภาคใต้ให้ใกล้ชิดกับส่วนกลางมากขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าจักรวรรดินิยมตะวันตกเริ่มคุกคามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้ง 
แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว2 อย่างไรก็ตามการคุกคามในช่วงดังกล่าวยังไม่ได้ 
เกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยตรงแต่จะเกิดกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยก่อน อย่างเช่น อังกฤษได้ 
เข้าปกครองทั้งพม่าและมลายู ฝร่ังเศสปกครองอินโดจีน ส่วนเยอรมันนีและรัลเชียเริ่มเข้ามามีบท 
บาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้แสดงความจำนงที่จะมืสถานีเชื้อเพลิงของตนในภูมิภาคนี้ 
ส่วนบร้เวณภาคใต้ของไทยนับได้ว่าเป็นที่ที่ตะวันตกให้ความสนใจเป็นอย่างมากกล่าวคือ ได้มีการ 
เสนอจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสที่จะเข้ามาขุดคลองบริเวณคอคอดกระ ซ่ึงในท่ีสุดรัฐบาลไทยรัช 
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตัดสินใจยับยังข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่า 
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาติตะวันตกขยายอำนาจเข้ามายึดครองดินแดน3ของไทยได้ อย่างไรก็ 
ตามหลังจากปี พ.ศ. 2430 เป็นต้นมา อิทธิพลของอังกฤษในบริเวณภาคใต้ของไทยเริ่มเด่นชัดข้ึน 
เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษได้ขยายอิทธิพลเข้ามายังรัฐต่าง  ๆ ทางปลายแหลมมลายูรวมทั้งทางภาค 
ใต้ของไทย โดยอังกฤษได้สนใจที่จะเข้ามาขอสัมปทานการขุดแร่ดีบุก พร้อมกันนันอังกฤษยังขอ 
สัมปทานสร้างทางรถไฟจากหมู่บ้านบูกิต เมอร์ติเจม ( BUKIT MERTIJAM ) ซ่ึงอยู่ในแคว้น

2เกื้อกูล ยืนยงอนันต์, การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้อยู่หัว ( กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศ กรมการ'ปีกหัดครู, 2520 )1 หน้า42

3ผอบ จึงแสงสถิตย์พร, “ ปัญหาการขุดคอคอดกระ พ.ศ. 2394 -  2482", ( วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2510), 
หน้า 59.
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เวลเลลลีมายังพรมแดนเมืองไทรบุรี เพื่อ'จะต่อมาถึงเหมืองแร่ที่เมืองกุลิม4 ซ่ึงไทยก็ได้ตอบปฏิเสธ 
ไป อย่างไรก็ตามความลนใจของอังกฤษดังกล่าวทำใหใทยเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้อง 
สร้างทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากขณะนั้นภาคใต้มืความล่อแหลมต่อการเข้าแทรกแซงของอังกฤษ 
มาก รัฐบาลจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นมาทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับการปกครองหัวเมือง 
ภาคใต้ให้ใกล้ชิดกับรัฐบาลกลางมากขึ้นและเพื่อเป็นการสกัดกั้นอิทธิพลของมหาอำนาจตะวันตก 
ที่เข้ามาแทรกแซงหัวเมืองทางภาคใต้ของไทย รัฐบาลจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นมา

การก่อสร้างทางรถไฟลายใต้ รัฐบาลได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงระยะทางใหญ่  ๆ คือ ช่วงแรก 
ต้ังแต่กรุงเทพ -  เพชรบุรี และช่วงท่ีสอง คือ ระยะต่อจากเพชรบุรีลงไปยังหัวเมืองในแหลมมลายู 
ของไทย การสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพ -  เพชรบุรี ได้แล้วเสร็จพอใช้การได้ในวันท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2445 โดยลิ้นงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 7,880,000 บาท และสามารถเปิดเดินรถ 
ได้ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 24465 6

ภายหลังจากรัฐบาลได้ลงมือก่อสร้างทางรถไฟ ลายกรุงเทพ -  เพชรบุรี เม่ือ พ.ศ. 2443 
โดยสร้างแล้วเสร็จถึงเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2445 หลังจากนั้นรัฐบาลต้องพักการก่อสร้างเล้นทางระยะ 
ท่ีสอง ซึ่งเป็นเล้นทางรถไฟสายใต้ที่สร้างต่อจากเพชรบุรีลงไปยังหัวเมืองภาคใต้ต่อกับเขตแดน 
ของสหพันธรัฐมลายูเอาไว้ชั่วคราวก่อน เนื่องจากในช่วงเวลานี้รัฐบาลเริ่มมืปัญหาต่าง  ๆ ท่ีไม่อาจ 
ตัดสินได้หลายประการ เช่น ประการแรก รัฐบาลไม่แน่ใจว่าเล้นทางลายนี้จะสร้างต่อจากเพชรบุรี 
ลงไปทางปลายแหลมมลายู หรีอจะสร้างเชื่อมต่อระหว่างหัวเมืองต่าง  ๆ ทางภาคใต้ตอนล่างก่อน 
อย่างเช่น ระหว่างสงขลากับไทรบุรี ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ภายใต้การปกครองของไทย เป็นต้น ประการ 
ที่สองในระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่กรมรถไฟหลวงกำลังเร่งก่อสร้างทางรถไฟสายเหนืออยู่ จึงทำ 
ให้รัฐบาลไม่มืงบประมาณในการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ การสร้างเล้นทางรถไฟสายใต้จำเป็น 
ต้องกู้เงินจากต่างประเทศ หรือไม,ก็ต้องให้สัมปทานแก่ชาวต่างชาติเข้ามาทำ ปัญหาต่าง  ๆ ท่ี 
กล่าวมานี้จึงทำให้การก่อสร้างเล้นทางรถไฟลายใต้ต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่ง

4 กจซ1 กต. 5.10/10 “ เร่ิองอังกฤษขอทำทางรถไฟจากบูกิต เมอร์ติเจมถึงเขตแดนไทรบุรี
(พ .ศ .2466)"1

6 เก้ือกูล ยืนยงอนันต์, กา?พัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ (กรุงเทพมหานคร: เจริญ'วิทย์การ’พิมพ์, 2520), ห น ้า120.
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อย่างไรก็ตามการสร้างเล้นทางรถไฟสายใต้ก็ต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากเมื่อประมาณ 
ปีพ.ศ. 2440 รัฐบาลไทยได้ทราบข่าวมาว่ารัฐบาลอังกฤษได้มีโครงการที่จะสร้างทางรถไฟจากพม่า 
ผ่านประเทศไทยไปถึงปลายแหลมมลายู6 โดยโครงการน้ีมีทางท่ีจะเป็นไปได้มากทีเดียว นอกจาก 
น้ีในปีพ.ศ. 2446 รัฐบาลอังกฤษซึ่งได้ขยายอิทธิพลเข้ามาทางภาคเหนือ ก็ได้ขยายอิทธิพลเข้า 
มายังรัฐ ต่าง  ๆ ทางปลายแหลมมลายูรวมทั้งภาคใต้ของไทยด้วย ขณะเดียวกันบรีษัทของชาว 
อังกฤษก็ได้มีความสนใจเข้ามาขอสัมปทานการขุดแร่ดีบุกเป็นจำนวนมาก โดยพ่อค้าเหล่านี้ได้
กระตุ้นให้รัฐบาลไทยพัฒนาเสันทางคมนาคมเพื่อความสะดวกในการค้าขายและการขนส่งแร่ 
และในปีเดียวกันน้ันเองอุปฑูตอังกฤษก็ได้ส่งหนังสือของผู้แทนอังกฤษ ท่ีเมืองสิงคโปร์เรองท่ีมีผู้จะ 
ขอสัมปทานสร้างทางรถไฟจากหมู่บ้านบูกิต เมอร์ติเจม ซึ่งอยู่ในแคว้นเวลเลสลีมายังเมืองไทรบุรี 
โดยจะต่อมาถึงเหมืองแร่ที่เมืองกุลิมซึ่งอยู่ในไทรบุรีเข่นกัน6 7 โดยทางฝ่ายไทยได้ตอบปฏิเสธการขอ 
สัมปทานไป อย่างไรก็ตามความสนใจของอังกฤษดังที่กล่าวมา ก็เป็นสิงกระตุ้นเตือนให้รัฐบาล 
ไทยตระหนักถึงความจำเป็นท่ีจะต้องสร้างทางรถไฟลายใต้ เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในเรอง 
ต่าง  ๆ เช่น เรื่องการค้า การขนส่งแร่ อันจะเป็นการป้องกันไม่ให้รัฐบาลอังกฤษและพ่อค้า 
อังกฤษถือเป็นข้ออ้างในการขยายอิทธิพลเข้ามาในเขตแดนไทย ประกอบกับต่อมาในปี พ.ศ.
2448 ได้มืผู้ขออนุญาตสัมปทานสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯไปปีนังอีก ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลไทยก็ได้ 
ตอบปฏิเสธไปและแจ้งว่าจะสร้างทางรถไฟเอง

ในการสร้างทางรถไฟสายใต้ รัฐบาลต้องพิจารณาถึงผลได้ที่จะตามมาอย่างถี่ถ้วน ซ่ึง 
ปรากฎเหตุผลในการพิจารณาตามรายงานเสนาบดีสภา เม่ือ วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2449 กล่าว 
ถึงข้อดีของการสร้างทางรถไฟสายใต้ว่า

รถไฟสายแหลมมลายู คิดข้างทางประโยชน์กำไรดีเท่า 
กันยิ่งกว่าสายเชียงใหม่ ทางประโยชน์การปกครอง ถ้าราชการ 
บ้านเมืองทางแหลมมลายูคงอยู่อย่างเป็นมาแล้ว ถึงจะทำรถไฟ 
หรอ'ไม่ทำ ไม่ล้มืประโยชน์ผิดกันนัก แต่พิเคราะห์ดูเท่าที่จะแลเห็น 
ได้ ทางแหลมมลายูถึงเวลาที่จะมืการหนักแน่น ด้วยมีชาวต่าง

6 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ร. ยธ. 5.2/7 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที 5 กระทรวง 
โยธาธิการ“เร่ืองพระราชหัตเลขารัชกาลท่ี 5 ถึงกรมหลวงเทวะวงศ์วโรปกรณ์2 9 กันยายนร.ศ. 115".

7 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต. 5.10/10 เอกลารกระทรวงการต่างประเทศ "เรืองอังกฤษ 
ขอทำทางรถไฟจากบูกิต เมอรัตากัมถึงเขตแดนไทรบุรี ( พ.ศ. 2446 )”.
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ประเทศกำลังตั้งหน้าจะเข้ามาทำการค้าขายในหัวเมืองมณฑล 
เหล่านั้นมาก และจะยิ่งมากขึ้นทุกที ด้วยเหตุหลายอย่าง คือ 
ข้อสำคัญนั้นดีบุกทางหัวเมืองมลายูของอังกฤษหมดไปหาได้ไม่พอ 
ขาย เป็นเหตุให้ราคาดีบุกข้ึน จึงเป็นเหตุให้พวกแสวงหาทรัพย์มุ่ง 
หน้ามาหาแร่ในเหมืองแร่ในพระราชอาณาจักร์ ซึ่งยังมีอยู่มากจรง 
ด้วย การเป็นคังนี้ถ้ารัฐบาลกีดยันไม่ให้ชาวต่างประเทศเข้ามาค้า 
ขายในหัวเมืองเหล่านั้น ก็คงเกิดปากเสียงยับรัฐบาลต่างประเทศ 
จะถึงโต้ทานยันด้วยกำลังอำนาจ ถ้าเกิดปล่อยให้ค้าขายตามพอ 
ใจ ไม่ข้านานเท่าใดหัวเมืองเหล่านั้นจะเต็มไปแต่ด้วยชาวต่าง 
ประเทศที่เทศาภิบาลจะปกครองได้โดยยาก เพราะเหตุที่อยู่ห่าง 
ไกลยับกรุงเทพ ฯ ...รัฐบาลควรรีบสร้างทางรถไฟให้มณฑลเหล่า 
นั้นติดต่อยับกรุงเทพฯ ทั้งการค้าขายและการปกครองจึงจะรับการ 
ภายหน้าอยู่ ว่าโดยย่อรถไฟสายแหลมมลายูนี้มืทางจำเป็นเพื่อ 
ป้องยันพระราชอาณาจักร์เป็นลำดับที่ 1 เพ่ือประโยชน์กำไรเป็นท่ี 
2 รองลงมา เพ่ือประโยชน์การปกครอง 8 . . .

ขณะที่รัฐบาลกำลังพิจารณาถึงผลได้ผลเสียของการสร้างทางรถไฟลายใต้อยู่นี้ ปรากฏว่า 
พระยาศรีสหเทพ ( เสีง วรยะศรึ ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย และ นายเจน.ไอ.เวสเตน 
การ์ด* * ( JENS.I.WESTENGARD ) ผู้ช่วยของนายเอ็ดเวิร์ด เฮนร่ี สโตรเบล ( EDWARD HENRY 
STROBLE ) ท่ีปรึกษาท่ัวไปของรัฐบาลไทย ซึ่งกลับมาจากการตรวจราชการมณฑลภูเก็ต
มณฑลไทรบุรี และมณฑลนครศรีธรรมราช ได้เสนอรายงานการตรวจราชการในแหลมมลายู โดย 
ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงการทนุบำรุงบ้านเมืองและการคมนาคมของเมืองฃึนในแหลมมลายูของ 
อังกฤษยับหัวเมืองมลายูภายใต้การปกครองของไทย ได้แก่ ไทรบุรี (เกดะ) กลันตัน ตรังกานู และ

8 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5. ยธ. 5.1/24 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลท่ี 5 กระทรวง 
โยธาธิการ“เร่ืองความเห็นเร่ืองการสร้างทางรถไฟในพระราชอาณาเขตร์ [29มิ.ย. 1 1 8 -2 4  ก.ค. 
133 (ปี ร.ศ. 120)]“.

* นายเจน.ไอ. เวสเตนการ์ด ต่อมาคือ พระยากัลยาณไมตรี ซ่ึงได้รับพระราชทานยศเป็น 
พระยากัลยาณไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะน้ันดำรงตำแหน่งท่ี 
ะรีกษาท่ัวไปของรัฐบาลไทย
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ปะลิล ว่าการบริหารการปกครองและการสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะการคมนาคมทางบก เช่น 
ถนนและทางรถไฟของฝ่ายอังกฤษเจริญรุดหน้ากว่าของไทยมาก เป็นผลทำให้กิจการพาณิชย์ใน 
หัวเมืองมลายูของอังกฤษเจริญรุ่งเรืองทำให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากและสามารถนำเอารายได้จาก 
การทำเหมืองแร่มาบำรุงบ้านเมืองสร้างการคมนาคมให้ดีฃึน ซึ่งต่างจากไทยโดยเฉพาะมณฑล 
ภูเก็ตนั้นสามารถทำรายได้ไห้แก่รัฐบาลถึงปีละประมาณ 4,000,000 บาท แต่รัฐบาลนำเงินมาปรับ 
ปรุงมณฑลได้เพียงปีละ 100,000 บาท รายได้ส่วนท่ีเหลือต้องล่งเข้าเมืองหลวง โดยไม่มีการใช้ 
จ่ายเพื่อความเจริญของบ้านเมืองแต่อย่างใดซึ่งเป็นการไม่ยุติธรรมต่อมณฑลภูเก็ต

ข้อแตกต่างดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษํวิจารณ์กันมาก โดยเฉพาะในหมู่ข้าราช 
การชั้นสูงของอังกฤษในลหพันธรัฐมลายู นอกจากนี้รายงานยังกล่าวว่ารัฐบาลของลหพันธรัฐ 
มลายูยังให้ความสนใจภูเก็ตเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องหมายของอันตรายที่จะ 
เกิดในอนาคตกับหัวเมืองของไทย นายเวสเตนการ์ดจึงได้เสนอวิธีการแก่ไขว่ารัฐบาลควรนำรายได้ 
จากหัวเมืองภาคใต้กลับไปทนุบำรุงและเปิดบ้านเมืองเสียโดยเร็วก่อนที่จะลายเกินไป9 นอกจากนี้ 
เขายังให้ความเห็นว่าเป็นการไม่ฉลาดนักถ้าหากรัฐบาลเพิกเฉยต่อการปรับปรุงภูเก็ต เพราะอุป,ทูต 
อังกฤษในกรุงเทพได้แย้มท่าทีเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ถ้ารัฐบาลไทยไม่ปรับปรุงการคมนาคมและทำ 
ให้ภูเก็ตเป็นเมืองเปิด อังกฤษจะถือสิทธิดำเนินการเสียเองและในรายงานการตรวจราชการนี้ก็ได้ 
กล่าวเตือนถึงภัยที่อาจ1จะมาถึงความ1ว่า

อันตรายอาจไม่ถึงชั้นวิกฤติในวันนี้ปีน้ี หรือแม้แต่ปีหน้า 
แต่จะต้องเกิดขึ้นโดยไม่มืปัญหา นอกจากรัฐบาลสยามจะลงมือ 
ดำเนินการและปรับปรุงนโยบาย เพื่อความก้าวหน้าของภูเก็ต ถ้า 
ไม่เช่นนั้นปัญหาร้ายแรงจะต้องเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในเร็ว  ๆ น้ี จะ

9สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์, "บทบาทของประเทศมหาอำนาจตะวันตกในการสร้างทางรถไฟ 
ของประเทศไทย'ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ1จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ'พระบาทสมเด็จพระมุง 
กุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 ), หน้า 294
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มัวชักช้าต่อไปไม่ได้แล้ว รัฐบาลอังกฤษจะคงยืนยันขอให้สยาม 
เปิดฒืองภูเก็ต ถ้าสยามไม่เต็มใจที่จะทำอังกฤษก็จะจัดการเอง10

จากรายงานการตรวจราชการที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าข้าราชการทั้งลองต่างมีความเห็น 
ตรงกันให้รีบสร้างทางรถไฟ เนื่องจากในขณะน้ันรถไฟเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านเมือง และเพ่ือ 
เป็นการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรีอง ดังความว่า

เพื่อจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ไม่มืเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิ 
ภาพยิ่งกว่าทางรถไฟและปราศจากทางรถไฟแล้วย่อมไม่ลามารถ 
ทำงานที่ควรแก่การพอใจอย่างแท้จริง ตามความเห็นของเราแล้ว 
รถไฟเป็นส่ิงจำเป็น" 11

จากความเห็นที่ปรากฏในรายงานของข้าราชการทั้งสองท่านที่ได้กล่าวมาล้วนมืความ 
ลอดคล้องกับข้อเสนอของนายเฮนรื่ กิตตินล้ ( HENRY GITTINS ) วิศวกรชาวอังกฤษผู้ดำรง 
ตำแหน่งเลขานุการกระทรวงโยธาธิการที่ได้สนับสนุนให้มืการสร้างทางรถไฟสายใต้โดยเร็วด้วย 
เหตุผลทางการเมืองและการปกครองรวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงของอังกฤษดังนี้

การชักช้าเปิดทางรถไฟลายนี้ เมื่อจะกล่าวถึงทางโปลิติกแล้วก็ 
แปลว่าจะเปิดบ้านเมืองตอนใต้ให้ช้าไป ถ้าเปนเช่นนี้หนังลือพมพ์ 
ละเตรลก็จะกล่าวยุยงต่าง  ๆ ลงปลายจะทำให้พวกละเตรลมืเลียง 
เข้ามาแทรกแซงในการเรื่องนี้ ความซื่อตรงของเจ้าเมืองแขกตาม 
หัวเมืองปักษ์ใต้นั้นเปนข้อน่าสงไลยมากอยู่ แต่ถึงกระนั้นเมื่อรัฐ 
บาลทำการติดต่อกับหัวเมืองเหล่านี้ตลอดเร็วเข้าแลสนิทสนมกัน 
เข้าแล้ว ความมั่นคงจะมีมากขึ้น ลังเกตุเมืองภูเก็ตแลตามข้างใต้

10 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5. ม.2.14/50 เอกลารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที 5 
กระทรวงมหาดไทย “MEMMORANDUM OF PHYA SRI SAHADEHEB AND JENS I. 
WESTENGARD Dec. 1906”.

11 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.5. ม.2.14/50 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 
กระทรวงมหาดไทย “MEMMORANDUM OF PHYA SRI SAHADEHEB AND JENS I.
WESTENGARD Dec. 1906".
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เมืองนั้นดูทำการสนิทสนมกับเมืองปีนังมากกว่ากรุงเทพฯ แล 
ความคิดทั้งสินค้าดูเหมือนจะดำเนินไปข้างเมืองปีนังเป็นธรรมดา 
อยู่เอง เพราะมืเรอกลไฟเดินติดต่ออยู่ทุกอาทิตย์ ทางกรุงเทพฯ 
ห่างทีเดียว ถ้ามืทางรถไฟเดินตลอดไป แลทำการติดต่อกันได้ทุก  ๆ
วัน ความสนิทสนมแห่งหัวเมืองเหล่าน้ีจะแข็งแรงข้ึนการที่จะพูดจา 
โต้ตอบก็ได้รวดเร็วข้ึน เม่ือรัฐบาลเราจัดการแข็งแรงขึ้น แม้ว่าจะมี 
ข้อความที่เข้าใจผิดกันอย่างไร ก็อาจจะเยียวยาได้โดยรวดเร็ว ท้ัง 
เมืองไทรแลเมืองกลันตันก็เหมือนกัน12

จากข้อเสนอของนายกิตตินลั ที1กล่าวมาข้างต้นเป็นการสนับสนุนให้รัฐบาลรีบลร้างทาง
รถไฟสายใต้โดยเร็ว เนื่องจากถ้าหากว่ารัฐบาลไมรีบสร้างอาจจะตกเป็นเป้าหมายให้หนังสือ
พิมพ์ลเตรทโจมตีเอาได้ และอาจทำให้อังกฤษถือเป็นโอกาสเข้ามาแทรกแซงได้ เนื่องจากในขณะ 
นั้นหัวเมืองทางภาคใต้ของไทยมีความใกล้ชิดกับทางปีนังมากกว่าทางกรุงเทพฯ ดังน้ันเพ่ือเป็นการ 
กระชับให้หัวเมืองทางภาคใต้ใกล้ชิดกับล่วนกลางมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องรีบสร้างทางรถไฟ

นอกจากเสนอให้มืการสร้างทางรถไฟแล้วกิตตินลัยังเสนออีกว่า ถ้าหากตอนนี้รัฐบาลยัง 
ไมรีบทำก็ควรให้บริษัทเป็นผู้ทำ เนื่องจากตอนนี้อังกฤษกำลังสำรวจทางเข้ามายังอาณาเขตไทย 
แล้วดังความว่า

กว่าจะถึงเวลาที่จะเริ่มทำรัฐบาลเราจะได้รับความรบ 
กวนเสียพอ โดยมืผู้คิดจะขอคอนเซลชั่นทำโดยมาก ถึงแม้ว่า 
เวลานี้จะชัดขืนผู้ที่อนุญาตได้ก็จริงอยู่ แต่ต่อไปกลัวจะป้องไม่ได้ 
ด้วยว่าในเวลานี้ผู้ที่มีทุนรอนและพวกพ่อค้าตามหัวเมืองปักษ์ใต้ 
ตั้งใจอยู่ว่าจะสร้างทางขึ้นอยูทั้งนั้น ถ้ารัฐบาลมีความมุ่งหมาย 
จะให้บ้านเมืองเจริญขึ้นแล้ว ก็ต้องคิดจัดการก่อสร้างเสีย หรือมิ 
ฉะน้ันยอมให้บริษัททำ * 21

12 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ร ยธ. 5.5/24 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 
กระทรวงโยธาธิการ“เรื่องจะต่อทางรถไฟจากสายเพชรบุรี ไปแหลมมลายู (2 8 กุมภาพันธ์124 -
21 กรกฎาคม 128)”.
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อนึ่งเปนสิ่งที่ไม,ควรจะลืมว่า รัฐบาลแหลมมลายูของ 
อังกฤษ ได้ลงมือเชอเวย์ทางลุกลามเข้ามาในอาณาเขตร์เมืองไทย 
แล้ว เปนต้นว่าทางเมืองกลันตันนี้ ชี้ให้เห็นพออยู่แล้วว่า เปนการ 
จำเปนที่จะต้องทำทางไปทางใต้โดยเร็วที่สุด ที่จะเปนได้13

จากข้อเลนอของนายกิตตินลัดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไทยไมรบ 
ลร้างทางรถไฟลายใต้โดยเร็วอังกฤษอาจถือโอกาลเข้าแทรกแซงได้ เพราะขณะน้ันรัฐบาลสหพันธ 
รัฐมลายูได้สำรวจรุกลํ้าเข้ามาในพระราชอาณาเขตแล้ว อีกประการหน่ึงเพื่อเป็นการกระชับการปก 
ครองหัวเมืองทางภาคใต้ของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การนำหัวเมืองเหล่านี้ให้เข้ามาใกล้ชิดกับรัฐ 
บาลกลางโดยวิถืทางคมนาคมได้เร็วเท่าไหร่ ความปลอดภัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าใน 
เวลานั้นหัวเมืองทางตอนล่างของไทยได้มีความใกล้ชิดกับปีนังมากกว่ากรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน
ทัศนคติในการดำรงชีวิตของพลเมืองก็มีแนวโน้มค่อนข้างไปทางสหพันธรัฐมลายูมากกว่าทางฝ่าย 
ไทย ดังนั้นวิธีเดียวที่รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ก็คือ รัฐบาลต้องรีบปรับปรุงการ 
คมนาคมในภาคใต้อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟเพ่ือป้องกันการถือโอกาสเข้าแทรกแซง 
หัวเมืองมลายูของไทยและเพื่อเป็นการช่วยลดความแตกต่างและเพื่อเป็นการกระชับการปกครอง 
หัวเมืองภาคใต้ของไทย ทั้งยังเป็นการตัดความรำคาญจากนักส่าสัมปทานขอสร้างทางรถไฟที่เฝืา 
รบกวนอยู่เสมอรัฐบาลไทยจึงตกลงใจสร้างทางรถไฟสายใต้ลงส่แหลมมลายูด้วยตัวเอง โดยเร่ิมต้น 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 245214

ในการกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อสร้างทางรถไฟลายใต้ รัฐบาลก็ได้กู้เงินจากรัฐบาลสห 
พันธรัฐมลายูของอังกฤษ ด้วยการเจรจาแลกเปลี่ยนกับการที่ไทยต้องยอมยกสิทธิการปกครองและ 
การพังคับบัญชาเหนือดินแดนไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส และเกาะใกล้เคียงให้แก่อังกฤษ 
ส่วนอังกฤษยินยอมให้คนในบังคับอังกฤษขึ้นศาลต่างประเทศ และคนอังกฤษท่ีจดทะเบียนหลังวัน 
ที่ลงนามในสัญญาดังกล่าว ต้องขึ้นศาลไทยแต่กงศุลอังกฤษยังมืสิทธิเรียกเอาคดีมาพิจารณาได้

13 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ร ยธ. 5.5/24 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 
กระทรวงโยธาธิการ“เร่ืองจะต่อทางรถไฟจากสายเพชรบุรี ไปแหลมมลายู (28 กุมภาพันธ์124- 
21 กรกฎาคม 128)".

14 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ยธ. 5.1/24 ความเห็นเรื่องสร้างทางรถไฟในราชอาณาเขต
20 ตุลาคม ร.ศ. 120.
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จนกว่าไทยจะประกาศใช้ประมวลกฎหมายครบถ้วนตามหลักลากลแล้วเป็นเวลา 5 ปี โดยอังกฤษ 
ยอมยกเลิกอนุสัญญาลับ*ที่ทำไว้กับไทย ในปี พ.ศ. 2440 และรัฐบาลสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษ 
ก็ยินยอมให้รัฐบาลไทยกู้เงินไดใม่เกิน 4,000,000 ปอนด์สเตอริรง โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนาม 
ในข้อตกลงกู้เงินในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2451 โดยลาระของข้อตกลงได้ระบุให้รัฐบาลไทยต้องนำ 
เงินกู้ท้ัง.หมดไปใช้ในการสร้างทางรถไฟรวมท้ังการวางสายโทรศัพท์ด้วย โดยเงินกู้นี้รัฐบาลสหพันธ 
รัฐมลายูจะแบ่งจ่ายเป็นงวด  ๆ โดยมีเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยเบิกได้ไม่เกินปีละ 750,000 ปอนด์ และ 
มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากจำนวนเงินกู้ของแต่ละปี การจ่ายและการชำระเงินกู้จะ

* อนุสัญญาลับมีใจความดังต่อไปนี้
มาตราที่า ลมเด็จพระเจ้ากรุงสยามทรงรับสัญญาว่า จะไม่ยกสิทธิใด  ๆ เหนือดินแดน 

หรือเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองบางตะพาน หรือโอนสิทธิและดินแดนดังกล่าวให้เป็นของต่าง 
ประเทศแก่มหาอำนาจหนึ่งอำนาจใด

มาตราที่ 2 ลมเด็จพระนางเจ้าอังกฤษทรงรับสัญญาในส่วนอังกฤษว่า จะอุดหนุนลมเด็จ 
พระเจ้ากรุงลยามในการต่อต้านความพยายามใด  ๆจากมหาอำนาจที่ 3 ซึ่งจะแสวงหาอาณานิคม 
หรือเข้าไปตั้งอิทธิพลของตน หรือคุ้มครองป้องกันในดินแดน หรือที่เกาะทั้งหลายดังกล่าวแล้ว

มาตราที่ 3 ลมเด็จพระนางเจ้าอังกฤษได้ทรงรับสัญญาไว้ตามข้อที่กล่าวมาก่อนนี้แล้วว่า 
จะอุดหนุนลมเด็จพระเจ้ากรุงสยามในการต่อต้านความพยายามอย่างหนึ่งอย่างใดของ 
มหาอำนาจที่ 3 ที่จะเข้าไปแสวงหาอาณานิคม หรือเพ่ือจะเข้าไปต้ังอิทธิพล หรืออำนาจอารักขาใน 
ดินแดนหน่ึงดินแดนใด หรือเกาะแห่งหนึ่งแห่งใดดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงลยาม 
ทรงรับสัญญาว่าจะไม่อนุญาต ยกหรือยอมให้มีสิทธิพิเศษหรือมีผลประโยชน์อันเป็นการผูกขาดทำ 
ได้ฝ่ายเดียว ในเรองที่เกี่ยวกับที่ดินหรือการค้าขายอย่างใด  ๆภายในเขตจำกัดดังได้กล่าวมาแล้ว 
น้ันไม่ว่าแก่รัฐบาลหรือคนในบังดับของมหาอำนาจที่ 3 โดยปราศจากการยินยอมพร้อมใจเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรของรัฐบาลอังกฤษ ( British and Foreign States Papers , Vol. 102 ,pp.124 -  5 
อ้างถึงใน สายจิตต์ เหมินทร์, “ การเสียรัฐไทรบุรี กสันตัน ตรังทานุ และปลิสของไทยให้แก่อังกฤษ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...” 1หน้า 259 -  60 ).
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กระทำที่กรุงลอนดอน ภาวะปลอดหนี้ 14 ปี โดยการผ่อนชำระให้เร่ิมต้ังแต่ปีท่ี 15 นับจากวันลง 
นามในสัญญาการให้กู้ยืมเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการคือ15

1. กรมรถไฟแห่งสหพันธรัฐมลายูมีลิทธิในการตรวจลอบการดำเนินงานต่าง  ๆ เม่ือสร้าง 
ทางรถไฟสายนี้ นับต้ังแต่การวางแผนจนถึงการก่อสร้างในแต่ละข้ันตอน

2. รัฐบาลไทยต้องแต่งตั้งชาวอังกฤษให้เป็นหัวหน้าวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
3. รัฐบาลไทยต้องรับประกันว่าจะเช่ือมทางรถไฟของไทยเข้ากับทางรถไฟของสหพันธรัฐ

มลายู

ดังนั้นจากที่กล่าวมาเป็นการแสดงให้เห็นว่าการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่มีล่วนทำไห้รัฐบาลกลางดัดสินใจสร้างทางรถไฟลายใต้ขึ้นมา ซึ่งนับว่ามีผลดีมากกว่า 
ผลเสียกล่าวคือ ในสมัยนั้นรถไฟเป็นการคมนาคมทางเดียวที่ช่วยกระชับระยะทางและระยะเวลา 
และยังสามารถเชื่อมหัวเมืองทางภาคใต้ซึ่งอยู่ห่างไกลจากการปกครองของส่วนกลางเข้ากับ 
กรุงเทพฯได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาซนในภาคใต้ 
จากเศรษฐกิจแบบพอยังชีพเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าภายหลังที่รถไฟเข้ามายังพื้นที่ต่าง  ๆ และท่ี 
สำคัญที่สุดคือเสันทางรถไฟได้มีล่วนทำให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้

สาเหตุทางเศรษฐกิจ

การก่อสร้างทางรถไฟสายใต้นอกจากลาเหตุทางด้านการเมืองดังที่กล่าวมาแล้ว ความ 
ต้องการผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในหัวเมืองทางภาคใต้ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลได้ให้ความ 
สำคัญต่อการสร้างเสันทางรถไฟสายใต้ ด้วยอีกประการหน่ึง กล่าวคือ

รัฐบาลต้องการหวังรายได้จาก ค่าโดยสาร ค่าบรรทุกสินค้า จากการเปิดเดินรถไฟสายใต้ 
เพื่อนำไปผ่อนชำระค่าดอกเบี้ย และค่าเงินต้นที่ได้ยืมมาจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนีนโยบายสงวน 
พื้นท่ีสองข้างทางรถไฟจึงต้องถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2454 เพ่ือให้บรเวณพืนท่ีสองข้างทางรถไฟ 
เป็นเขตลงทุนของตั้งซาวไทยและชาวต่างชาติ และเพ่ือจะได้สร้างผลผลิตไว้รอคอยเสันทางรถไฟที

15 สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์, "บทบาทของประเทศมหาอำนาจตะวันตกในการสร้างทางรถไฟ 
ของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าแจ้าอยู่หัวและพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ 
หัว,” (วิทยานิพนธี้ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2517 ), หน้า 317.
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กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยรัฐบาลคาดว่าเมื่อรถไฟสายใต้เปิดทำการรัฐจะมีรายได้จาก
การบรรทุกสินค้าในปีแรก  ๆ ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีต่อมา 
( ดูจากตารางที่ 1 ) ฉะน้ันจึงไม่จำเป็นท่ีจะต้องรอให้ทางรถไฟเสร็จก่อนรัฐจึงยกเลิกนโยบายสงวน 
พื้นที่สองข้างทางดังกล่าว

ตารางท่ี 1 : ตารางแสดงรายได้ที่ร้ฐคาดว่าจะได้รับจากการเปิดเส้นทางรถไฟสายใต้ 
เม่ือเปิดบริการตลอดสาย

ป ีท ี่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ จำนวนเงิน
บาท สต.

3 20 2,438,726 40
4 10 2,682,598 04
5 10 2,950,857 84
6 15 3,393,486 51
7 5 3,563,160 83
8 5 3,741,318 87
9 5 3,928,384 81
10 5 4,124,804 05

ที่มา :กอง1จดหมายเหตุแห่ง'ชาติ, ร.6 น. 36/37 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 6 กระทรวง 
นครบาล “เร่ืองกะประเมินเงินรายได้ของรถไฟลายใต้ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)".

อย่างไรก็ตามปรากฏว่า รายได้ท่ีรัฐได้รับเม่ือเปิดเดินรถไฟ กลับใกล้เคียงกับรายได้ที่รัฐได้ 
คาดการท!ไว้กล่าวคือ รัฐคาดว่าจะได้รับรายได้จากค่าโดยสารและค่าระวางสินค้าเมื่อเปิดเดิน
รถไฟสายใต้ในปี พ.ศ. 2461 ประมาณ 2,032,272 บาท แต่รายได้ทีรั่ฐได้รับจริงในปีดังกล่าวได้แก่ 
3,309,706 บาท ซึ่งมากกว่าที่รัฐได้คาดการณ์ไว้ 277,434 บาท และในปีต่อ  ๆ มารายได้ท่ีรัฐรับจริง 
จะมากกว่าเงินที่รัฐคาดว่าจะได้รับโดยตลอด ( ดูจากตารางที่ 2 )
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ตารางท่ี 2 ตารางเปรียบเทียบรายได้ท่ีรฐคาดว่าจะได้รับกบรายได้จริงจากการเปีด 
เส้นทางรถไฟสายใต้

พ.ศ. รายได้ท่ีรัฐคาดหวัง รายได้จริง
2461 2,032,272 3,309,706
2462 2032272 3852980
2463 2438726 3854246
2464 2682598 3859180
2465 2950857 3804288
2466 3393486
2467 3563160 13618685
2468 3741318 15733361
2469 3928384
2470 4124804

ที่มา : กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ธ น.36/37 “ กะประมาณเงินรายได้ของรถไฟลายใต้ ร.ศ. 130 
( พ.ศ. 2454 ) “ 1 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กค. 0301.1.381/22/23/24/27 Railway for the year 
...B.E. 2461 -2470 .

3.1.2 การดำเนินการสร้างทางรถไฟสายใต้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้นายเฮนรี่ กิตตินต์ ชาว 
อังกฤษซึ่งเป็นเลขานุการและที่ปรึกษาของกระทรวงโยธาธิการให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรผู้บังคับการ 
ทางรถไฟสายใต้ คือ มีอำนาจหน้าท่ีควบคุมการสร้างทางรถไฟสายใต้ทั้งหมด

สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้นั้นเขาได้กำหนดว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จในเวลา 7 บ 
ตามรายการที่กะไว้คังนี

บีเท่ี 1 จะลงมือทำทางต้ังแต่เมืองเพชรบุรีไปชุมพร จากตรังมาพัทลุง จากสงขลามาพัทลุง 
โดยเรมต้นพร้อม  ๆ กันและประมาณว่าทางจากเพชรบุรีไปชุมพรระยะยาว 285 กิโลเมตร ใช้เวลา 
สร้าง 4 ปี ทางจากเมืองตรังมาพัทลุงระยะยาว 100 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 4 ปี ทางจากสงขลาไป
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พัทลุงระยะยาว 100 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 3 ปี ต่อจากนั้นจึงสร้างทางตามระยะระหว่างกลาง 
เพื่อเชื่อมเส้นทางเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

ปีท่ี 2 จะลงมือสร้างทางตอนเมืองพัทลุงมาเมืองนครศรีธรรมราชระยะยาว 91 กิโลเมตร 
ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และจากสงขลาไประแงะระยะทาง 180กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง4 ปี

ปีท่ี 3 จะสร้างทางตอนเมืองนครศรีธรรมราชมาไชยา (บ้านดอน) มาเมืองชุมพรระยะยาว 
174 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง5 ป ี16

หลังจากที่รัฐบาลได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟสายใต้ลงไปลู่แหลมมลายูในปี พ.ศ. 2452 
แล้วรัฐบาลก็ได้ประกาศนโยบายสงวนพื้นท่ี 2 ช้างทางรถไฟสายใต้ เพื่อเป็นการสกัดกันการขยาย 
อิทธิพลของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะการขยายอิทธิพลของอังกฤษ ขณะเดียวกันก็เพื่อทำเป็นย่าน 
สถานีรถไฟภายในอนาคต16 17 อย่างไรก็ตาม ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 รัฐบาลก็จำต้องยกเลิกนโยบาย 
สงวนพ้ืนท่ี 2 ข้างทางรถไฟตังกล่าวเนื่องจากในช่วงที่ รัฐบาลกำลังสร้างทางรถไฟอยู่นันเป็นช่วงท่ี 
รัฐกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินเพราะการสร้างทางรถไฟต้องใช้เงินทุนสูงมาก จึงทำให้
รัฐบาลจำต้องกู้เงินจากต่างประเทศ

การสร้างทางรถไฟได้เรมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2452 แต่ก็ได้มืการเปลี่ยนแปลงเล้น 
ทางจากเดิมอีกครั้ง โดยเริ่มทำทางจากสงขลามาพัทลุง ทุ่งสงและตรัง และเพื่อเป็นการย่นระยะ 
ทางให้สั้นเข้าจึงใช้วิธีการสร้างทางจากบ้านดอนมาตรังและจากบ้านดอนมาพัทลุงโดยตรง และได้ 
ตัดเล้นทางตรัง-พัทลุงออก โดยให้มืจุดแยกเส้นทางสายตรังและสายพัทลุงที่ทุ่งสง18 ส่วนการสร้าง 
ทางในระยะอื่นยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่วางไว้ ส่วนระยะเวลาในการก่อสร้างตามเดิมให้ 
สร้างแล้วเสร็จในเวลา 7 ปี แต่ต่อมาได้มืการยืดระยะเวลาออกไปโดยให้แล้วเสร็จในเวลา 10 ปี 
รวมท้ังการสร้างทางรถไฟสายสงขลา-ระแงะด้วย

16 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ร.ยธ. 5. /24 เอกลารกรมราชเลขาธิการที่ 5 กระทรวงโยธา- 
รการ “เริ่องจะต่อทางรถไฟจากเพชรบุรีไปแหลมมลายู (2 8 กุมภาพันธ์124 -2 1  กรกฎาคม 128)"

17ลัมภาษณ์ ประสงค์นิโครธา,อายุ 88 ปี, อดีตเจ้าหน้าที่การรถไฟ, สัมภาษณ์เมือวันที 
4 เมษายน พ.ศ. 2541

18 การรถไฟแห่งประเทศไทย, ที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 72 ปี 
(กรุงเทพ :โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2513 )1 หน้า 180.
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สำหรับการสร้างเล้นทางตอนใต้ตั้งแต่เมืองสงขลาไประแงะนั้น ได้ลงมือก่อสร้าง1,ม่ือปี 
พ.ศ. 2459 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี โดยได้ลงมือก่อสร้างจากสถานีชุมทางอู่ตะ๓ าลงไป 
ทางใต้เพ่ือไปเช่ือมกับทางรถไฟฝังตะวันออกของสหพันธรัฐมลายูที่มาจากเมืองกลันตัน การสร้าง 
ทางในช่วงนี้ได้แบ่งการก่อลร้างออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เริ่มจากอู่ตะ๓ าถึงเทพา ระยะทาง 
ยาวประมาณ 72 กิโลเมตร ตอนท่ี 2 ตั้งแต่เทพาถึงยะลา ระยะทางยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
ตอนท่ี 3 ตั้งแต่ยะลาถึงเขตแดนเมืองกลันตัน ในตอนนี้มืระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร19 
เลันทางรถไฟลายนี้มืลถานีลุไหงโก-ลกเป็นสถานีร่วมชายแดนซึ่งอยู่ในเขตประเทศไทย และเพ่ือ 
เป็นการเชื่อมโยงทางรถไฟของไทยกับของสหพันธรัฐมลายูทางฝังตะวันตกอีกทางหนึ่ง รัฐบาลจึง 
ได้สร้างทางรถไฟลายแยกจากสถานีชุมทางอู่ตะเภาไปยังฝังตะวันตกของแหลมมลายู ไปต่อกับ 
ทางรถไฟของสหพันธรัฐมลายูท่ีพรมแดนเมืองไทรบุรี (เกดะ) ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีชุมทางอู่ตะ๓ า 
ประมาณ 45 กิโลเมตร20 โดยมีสถานีปาตังเบซาร์เป็นสถานีร่วมชายแดนซึ่งอยู่ในเขตของ ลหพันธ 
รัฐมลายูทำหน้าท่ีเช่ือมทางรถไฟระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายู โดยทางรถไฟลายแยกเลันนี้สร้าง 
เสร็จในปี พ.ศ. 2459 แต่เปิดเดินรถได้เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม, พ .ศ. 246121

การสร้างทางรถไฟสายใต้ได้สร้างเสร็จตามหมายกำหนดที่วางไว้ คือ ช่วงเพชรบุรี -  
สงขลา ใช้เวลาสร้าง 7 ปี โดยเร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. 2452 -2459 ส่วนช่วงสงขลาถึงระแงะ ใช้เวลาสร้าง 3 
ปี คือ จาก พ.ศ. 2459 -246222 โดยลิ้นงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 58,051,750 บาท 
ขนาดของรางที่ใช้เป็นขนาด 1 เมตร เช่นเดียวกับช่วงกรุงเทพ -  เพชรบุรี เพ่ือไปเช่ือมต่อกับทางรถไฟ 
ของลหพันธรัฐมลายูท่ีเมืองกลันตันและไทรบุรี

19 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต. 5.5/8 เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ “เร่ืองรัฐบาล 
สยามตกลงจะต่อทางรถไฟสายใต้ทางเมืองกลันตัน และฃอกู้เงินอังกฤษเพ่ิมฃึนอีกตอนท่ี 1 (พ.ศ.
2456 )".

20กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต.5.5/21 เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ “เร่ืองการสร้าง 
ทางรถไฟลายใต้ต่อกับทางรถไฟของสหพันธรัฐมลายา ( พ.ศ. 2459 )”.

21 การรถไฟแห่งประเทศไทย, ที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 72 ปี 
( กรุงเทพ: โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2513 ),หน้า 180.

22ปิยนาถ บุนนาค, “รายงานผลการวิจัยการวางรากฐานทา?คมนาคมในรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว." ( กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518 ) 1 หน้า
142. (เอกสารโรเนียวเย็บเล่ม).
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จากที่กลำวมาทั้งหมดเกี่ยวกับเล้นทางรถไฟสายใต้จะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักที,ทำให้รัฐ 
บาลตัดสินใจสร้างทางรถไฟ เป็นผลมาจากภาวะบีบคั้นทางการเมืองโดยเฉพาะถ้าไม่มีปฏิกิริยา 
จากอังกฤษในลหพันธรัฐมลายู หรือจากการเร่งเร้าอันเนื่องมาจากการเปรียบเทียบฐานะทาง 
เศรษฐกิจและความเจริญด้านการคมนาคมระหว่างหัวเมืองมลายูซึ่งอยู่ในการปกครองของไทย 
และของอังกฤษแล้ว การสร้างทางรถไฟสายใต้จะมีจุดเรมต้นที่ซ้ากว่าที่เป็นอยู่แน่นอน เน่ืองจาก 
สมัยนั้นภาวะการเงินของไทยไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้าง ซึ่งต้องใช้งบประมาณก้อนใหญ่ แต่อย่าง 
ไรก็ตามเมื่อรัฐบาลถูกผลักตันจากปัญหาการแทรกแซงจากอังกฤษในหัวเมืองภาคใต้ รัฐบาลจึงตก 
ลงใจสร้างทางรถไฟสายใต้ด้วยตนเอง ซ่ึงการตัดสินใจสร้างทางรถไฟของรัฐบาลในคร้ังน้ีนับได้ว่า 
เป็นผลดีมากกว่าผลเสีย กล่าวคือ รถไฟเป็นการคมนาคมทางเดียวที่ช่วยกระชับระยะทางระยะ 
เวลา และลามารถเชื่อมหัวเมืองทางภาคใต้ซึ่งอยู่ห่างไกลจากการปกครองของส่วนกลางเช้ากับ 
กรุงเทพได้สะดวก และง่ายขึ้นกว่าการคมนาคมที่ผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังช่วยยกระตับฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพให้พัฒนาเป็น 
เศรษฐกิจเพื่อการค้า ภายหลังท่ีรถไฟเช้ามาถึงพ้ืนท่ีต่าง  ๆ และที่สำคัญที่สุด คือ เล้นทางรถไฟ'ไต้มี 
ส่วนทำให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมทางรถไฟที,สำคัญของภาคใต้

การสร้างทางรถไฟสายใต้ในตอนแรกทางรัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ว่าจะสร้างทางรถไฟผ่าน 
ไปสู่เมืองตรังเพ่ือไปยังเมืองท่ากันตังจะได้ทำการขนส่งสินค้าต่าง  ๆ ลงเรือไปยังภูเก็ต23 เน่ืองจาก 
ภูเก็ตต้องบริโภคสินค้าที่นำเข้ามาจากปีนังแทบทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดปัญหาตังที่กล่าวมา 
รัฐบาลจึงมีโครงการที่จะสร้างทางรถไฟโดยจะใช้เล้นทางลาย ตรัง -  กันตัง -  ภูเก็ต24 เป็นตัวเช่ือม 
โยงเศรษฐกิจของชายฝังทะเลทั้งลองด้านคือ ฝังทะเลตะวันออกกับชายฝังทะเลตะวันตก เพ่ือเป็น 
การตัดปัญหาที่ภูเก็ตต้องนำเข้าสินค้าจากปีนังแต่ปรากภู]ว่าเล้นทางสายนี้ไม,เป็นไปตามที่รัฐบาล 
ได้วางไว้ เนื่องจากได้มืการระงับโครงการสร้างท่าเรือนี้าลึกที่กันตังจึงส่งผลให้เล้นทางรถไฟสาย 
ตรัง -  กันตัง -  ภูเก็ต ต้องหยุดชะงักตามลงไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือ การเรียกร้องแกมบังคับ 
ของอังกฤษให้มืการสร้างทางรถไฟสายใต้จากหาดใหญ่ผ่านไปสู่ปาตังเบซาร์ เพ่ือต่อกับทางรถไฟ

23 กองจดหมายเหต ุแห ่งชาต ิ,.ร. 5 ม .2 .47/19 “เร ื่องรายงานราชการมณฑล 
นครศรีธรรมราช,',( 10 มิถุนายน 1 1 3 -5  ตุลาคม 129).

24 พิสมัย นันทแลง, “ ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมณฑล
เทศาภิบาลพ.ศ. 2439-2476  ", (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิเลปากร, 2536 )1 หน้า 102.
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ของมลายูสู่อลอสตาร์และ'ปี'นง สิ่งที่กล่าวมานี้จึงกลายเป็นผลพลอยได้ที่ดีต่อหาดใหญ่ในเวลาต่อ 
มา คือทำให้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองชุมทางและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้

อย่างใรก็ตามการที่รถไฟทำให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมทางที่สำคัญของภาคใต้อาจจะ 
เนื่องมาจากสาเหตุที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ก่อนหน้าท่ีจะมืการสร้างทางรถไฟไปสู่รัฐ 
กลันตันของมลายูเพื่อไปออกสู่สิงคโปร์ ทางพระยารัษฏานุประดิษฐ็ได้มืความคิดที่จะสร้างท่าเรือ 
ขึ้นท่ีกันตังเพ่ือแข่งขันกับปีนัง นอกจากนี้เป้าหมายของรัฐบาลไทยในตอนแรกที่จะสร้างทางรถไฟ 
ได้มืเป้าหมายที่จะสร้างทางรถไฟสู่สิงคโปร์เพื่อตัดความสำคัญของปีนังลง อย่างไรก็ตามปรากฏ 
ว่าต่อมาเมื่อพระยารัษฏาฯได้มาเลียชีวิตลง อังกฤษจึงได้ให้รัฐบาลไทยหยุดการสร้างทางจากอู่
ตะเภาไปสู่สิงคโปร์ลงก่อน ด้วยการให้สร้างทางจากอู่ตะ๓ าไปไทรบุรีเพ่ือเข้าสู่ปีนังแทน ดังข้อ
ความที่กล่าวถึงต่อไปนี้

อนึ่งมิศเตอรักิตตินลัลีบได้ความว่าความคิดของรัฐบาล 
เฟตเดอร์เลเต็ดมะเลลเติดในตอนหลังนี้ การทำทางรถไฟแต่สิงค 
โปร์ข้ึนไปทางเมืองกลันตันนั้นยังสงบอยู่ไม่มืกำหนดว่าจะทำเม่ือไร 
ถ้าหากว่าเราจะทำทางรถไฟไปถึงเขตร์แดนเมืองกลันตันแล้ว ก็คง 
ไม่มืกำหนดว่าจะติดต่อกันได้ เหตุฉนั้นมิศเตอร์กิตตินส์จึงมืความ 
เห็นว่าควรงดการทำรถไฟตอนแต่อู่ตะเภาไปถึงเขตร์แดนเมืองกลัน 
ตันนั้นเลีย เปลี่ยนทางเปนทำแต่ตำบลอู่ตะเภาไปยังเขตร์แดน
เมืองไทร...ถ้ารัฐบาลจะตกลงเปลี่ยนทางรถไฟตอนนี้แล้ว ฝ่ายข้าง 
รัฐบาลเฟตเดอร์เลมะเลสเติดก็จะเปนที่พอใจและเปนที่เข้าใจต่อ 
กันว่ารัฐบาลได้ประพฤติตามสัญญากู้เงิน พ.ศ. 2453นั้น...เพราะ 
เขา [ อังกฤษ -  ผู้เขียน ] ต้องการจะให้ปีนังเปนท่าเรือสำหรับทาง 
รถไฟสายใต้ของเราด้วย และในตอนหลังน้ี ที่มืข่าวว่ารัฐบาลจะคิด 
บำรุงเมืองตรังให้เปนท่าเรือใหญ่ยิ่งขึ้น พวกปีนังก็ยิ่งหึงจัดขึน 
เพราะฉนั้นการสร้างทางรถไฟแต่ตำบลไปร ซึ่งอยู่ตรงข้ามเกาะปี 
นังแลซ่ึงเปนต้นทางของรถไฟเฟตเดอร์เลลเติดมะเลสเติดลงไปทาง
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สิงคโปร์ มาทางเมืองไทร เพ่ือบรรจบกับรถไฟของเรานัน คงสำเร็จ 
เปนแน่ เพราะเปนประโยชน์แก่เขาหลายอย่าง25

การเปลี่ยนแปลงเล้นทางดังที่กล่าวมา อาจกล่าวได้ว่าเนื่องมาจากพ่อค้าในหัวเมืองมลายู 
ของอังกฤษคงมองเห็นลู่ทางแล้วว่าหากปล่อยให้มีการสร้างทางรถไฟตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ก็ 
จะทำให้ปีนังหมดความสำคัญลงและจะเป็นการสร้างความเจริญให้แก่ภาคใต้มากกว่า

จากที่กล่าวมาดังนั้นทางฝ่ายไทยจึงต้องยอมสร้างทางรถไฟต่อจากอู่ตะ๓ าไปลู่ไทรบุรีเพ่ือ 
เข้าไปปีน์งอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมทางรถไฟที่สำคัญของภาคใต้ในเวลา 
ต่อมา

25 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กต. รงร/7 อังกฤษขอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือว่ารัฐบาล 
สยามจะเปลี่ยนเล้นทางบางตอน ( พ.ศ. 2456 )
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ตารางที่ 3 : ตารางแสดงกำหนดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใต้จากเพชรบุรี ถึง ระแงะ
เส้นทางระหว่าง ระยะทาง

(ก.ม.)
ป ีท ี่ดำเน ินการ

(พ.ศ.)
ปีที่เสร็จ

(พ.ศ.)
จำนวนปี

เพชรบุรี ถึง บ้านชะอำ 42 2452 2454 3
ตรัง ถึง ทุ่งสง 100 2452 2455 4
สงขลา ถึง พัทลุง 100 2452 2455 4
ชุมพร ถึง นครศรีธรรมราช 319 2453 หลัง 2458 6
พัทลุง ถึง นครศรีธรรมราช 91 2454 2456 3
บ้านชะอำ ถึง ชุมพร 243 2455 2458 4
สงขลา ถึง ระแงะ 180 2459 2461 3

รวม 1075 - - 9
ที่มา : กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.ร ยธ.5.5/24 เอกสารกรมราชเลขาธิการรัชกาลที่ 5 กระทรวง 

โยธาริการ,'เร่ืองจะต่อทางรถไฟจากสายเพชรบุรีไปแหลมมลายู (28 ก.พ. 1 2 4 - 
21 ก.ค. 128)”.

โดยสรุป การสร้างทางรถไฟสายใต้เกิดขึ้นมาเนื่องจากภาวะบีบคั้นทางการเมืองเป็นปัจจัย 
หลัก ชึ่งเชื่อว่าถ้าหากไม,มืปฎิกิริยาจากอังกฤษหรือขาดการเร่งเร้าจากการเปรียบเทียบฐานะทาง 
เศรษฐกิจและความเจริญทางด้านการคมนาคมระหว่างไทยกับมลายูแล้วคาดว่าการสร้างทาง 
รถไฟสายใต้คงจะมืจุดเริ่มต้นที่ช้ากว่านี้อย่างแน่นอน เนื่องจากภาวะทางด้านการเงินของไทยไม่ 
เอื้ออำนวยเนื่องจากการสร้างทางรถไฟต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลไทยถูก 
ผลักดันจากสถานะทางการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากปัญหาเกี่ยวกับอนุสัญญาลับที่ทำ 
ขึ้นมาระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2440 ซ่ึงได้ทำการริดรอนสิทธิของไทยเหนือดินแดนดังแต่ 
ตำบลบางตะพานลงไปจนถึงแหลมมลายู จากปัญหาอนุสัญญาลับดังกล่าวจึงเป็นเหตุทำให้ 
อังกฤษพยายามเข้ามาแทรกแซงหัวเมืองทางภาคใต้ของไทยและล่งผลทำให้รัฐบาลไทยตกลงใจที่ 
จะทำการสร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นมา

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลไทยได้ตกลงใจที่จะสร้างทางรถไฟด้วยตัวเองแล้วก็ตามแต่ 
อังกฤษก็ไม,วายที่จะแทรกแซกแซงกิจการภายในของไทย โดยเห็นได้จากการกำหนดตัวหัวหน้า 
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟจะต้องเป็นซาวอังกฤษเท่านั้น นอกจากนี้ในการสร้างทาง
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รถไฟลายใต้ไทยต้องทำการสละรัฐมลายูทั้ง 4 ให้กับอังกฤษเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการขอยก 
เลิกสิทธิสภาพอาณาเขตและการที่รัฐบาลลหพันธ์รัฐมลายูยอมให้ไทยกู้เงินลร้างทางรถไฟสายใต้ 
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า รถไฟเป็นการคมนาคมทางเดียวในขณะนั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับหัวเมืองทาง 
ภาคใต้ที่อยู่ห่างไกลจากการปกครองของส,วนกลางได้สะดวกและง่ายฃึนกว่าการคมนาคมที่เคย 
ผ่านมาในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนให้มีความเป็น 
อยู่ที่ดีขึ้นและที่สำคัญซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการสร้างทางรถไฟลายใต้ในครังนี คือ การลร้างทาง 
รถไฟสายใต้ได้ส่งผลให้ชุมชนหาดใหญ่สามารถกลายเป็นชุมทางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของ 
ภาคใต้

เล้นทางรถไฟสายใต้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ได้ทำการเปิดเดินรถเป็นตอน  ๆ ไป กล่าว 
คือ วันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2454 ได้เปิดการเดินรถจากสถานีเพชรบุรีถึงบ้านชะอำ วันท่ี 25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2454 เปิดการเดินรถจากสถานีบ้านชะอำถึงหัวหิน วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2456 
เปิดการเดินรถจากสถานีหัวหินถึงวังก์พง วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2457 เปิดการเดินรถจากสถานี 
วังก์พงถึงประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2458 เปิดการเดินรถจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ 
ถึงบ้านกรูด วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2458 เปิดการเดินรถจากสถานีบ้านกรูดถึงบางสะพานใหญ่ 
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2459 เปิดการเดินรถจากสถานีบางละพานใหญ่ถึงชุมพร วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2458 เปิดการเดินรถจากสถานีทุ่งลงถึงบ้านนา วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2457 เปิดการเดินรถจาก 
สถานีทุ่งสงผ่านถํ้าที่ร่อนพิบูลย์ถึงพัทลุง วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2456 เปิดการเดินรถจากสถานี 
พัทลุงถึงอู่ตะ๓ า26 สำหรับสถานีชุมทางอู่ตะ๓ าต่อมาประมาณปี พ.ศ.2458 กรมรถไฟได้ขอซือท่ี 
บรีเวณที่ตั้งสถานีรถไฟหาดใหญ่ปัจจุบันซึ่งอยู่ห่างจากสถานีชุมทางอู่ตะ๓ ามาทางใต้ 3 กิโลเมตร 
และในปี พ.ศ. 2460 ก็ได้ย้ายสถานีจากอู่ตะ๓ ามาอยู่ที่หาดใหญ่เนื่องจากบรีเวณสถานีอู่ตะ๓ า 
เป็นท่ีลุ,มนั้าท่วมอยู่เป็นประจำทำให้ใม่เหมาะแก่การตั้งสถานี ต่อมาในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2460 
ได้ทำการเปิดเดินรถจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ถึงคลองทราย วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 
เปิดการเดินรถจากสถานีคลองทรายถึงบาลอ วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2463 เปิดการเดินรถจาก 
สถานีบาลอถึงดันหยงบัล วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ.2464 เปิดการเดินรถจากสถานีดันหยงบัสถึง

26 การรถไฟแห่งประเทศไทย, ท่ีระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากิจทา?รถไฟครบรอบ 72 ปี 
(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย,2507),หน้า 179.
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สุไหงโก-ลก27 ซึ่งเป็นอันลิ้นสุดการเปิดเดินรถไฟสายใต้ช่วงเล้นทางลายหลักโดยมีปลายทางต่อ
เช่ือมกับทางรถไฟของสหพันธรัฐมลายูท่ีมาจากกลันตันท่ีสถานีลุโหงโก-ลก เป็นสถานีร่วมซ่ึงอยู่ใน 
เขตประเทศไทย ส่วนเล้นทางลายแยกจากสถานีที่ชุมทางหาดใหญ่ไปส่ชายแดนเมืองไทรบุรี(เก
ดะ)น้ันได้เปิดการเดินรถในวันท่ี า กรกฎาคม พ.ศ.2461

ตารางที่ 4 : ตารางแสดงการเปีดเดินรถไฟสายใต้แด่ละตอน
วันที่เป ีดเดินรถ เปิดเดินรถจาก
9 มิถุนายน พ.ศ. 2454 เพชรบุรี ถึง บ้านชะอำ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2454 ชะอำ ถึง หวหิน
1 มกราคม พ.ศ. 2456 หัวหิน ถึง วังก์'พง
1 มิถุนายน พ.ศ. 2457 วังพงก์ถึง ประจวบคีรีขันธ์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2458 ประจวบ ถึง บ้านกรูด
15 มีนาคม พ.ศ. 2458 บ้านกรูด ถึง บางสะพาน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2459 บางสะพานใหญ่ ถึง ชุมพร
14 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2458 ทุ่งสง ถึง บ้านนา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ทุ่งสง ถึง พัทลุง
1มกราคม พ.ศ. 2456 พัทลุง ถึง อู่ตะ๓ า
1 เมษายน พ.ศ. 2460 ชุมทางหาดใหญ่ ถึง คลองทราย
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 คลองทราย ถึง บาลอ
1 มีนาคม พ.ศ. 2463 บาลอ ถึง ตันหยงมัส
17 กันยายนพ.ศ. 2464 ตันหยงหัส ถึง สุไหงโก -  ลก
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 ชุมทางหาดใหญ่ ถึง ปาดังเบชาร์

ที่มา : ปร ับปร ุงจากหน ังส ือท ี่ระล ึกในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ72ปี 
( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย 2507 ),หน้า179 -  180. .1 กองจดหมาย 
เหตุแห่งชาติ, ภ.สบ. 24/ 4 กล่อง 1 งานฉลองรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามครบสาม?อบ พ.ศ. 2439 -  
2475 ( พระนคร : โรงพิมพ์กรมรถไฟหลวง 1 2475 ), หน้า 26 -  35 .

27การรถไฟแห่งประเทศไทย, ท่ีระลึกในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 72 ปี 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การรถไฟแห่งประเทศไทย, 2507), หน้า 180.
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3.2 ผลของการสร้างทางรถไฟสายใต้ต่อการเกิดเมืองหาดใหญ่

ในระยะแรกที่การค้าทางเร้อยังคงมีบทบาทสำคัญ สำหรับการติดต่อค้าขายระหว่าง 
บริเวณมณฑลนครศรีธรรมราชกับกรุงเทพและสิงคโปร์น้ัน บริเวณที่เป็นชุมชนการค้าส่วนใหญ่มัก 
ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ เช่น สงขลา ปากพมัง นครศรีธรรมราช และพัทลุง28 29 อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อมี 
การสร้างเค้นทางรถไฟลายใต้ซึ่งสามารถไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของมลายูขึ้นมา ก็เป็นเหตุทำ 
ให้การค้าทางเรือ และชุมชนการค้าบริเวณท่าเรือค่อย  ๆ ลดบทบาทความสำคัญลง เนื่องจากสินค้า 
ต่าง  ๆ ส่วนใหญ่ที่มาจากทางเหนือจะถูกขนส่งโดยทางรถไฟสายใต้แทนการขนส่งทางเรือ โดยไป 
ออกที่มลายูจึงเป็นเหตุทำให้บริเวณที่ตั้งของสถานรถไฟค่อย  ๆ กลายเป็นชุมชนการค้าขึ้นมาแทน 
ชุมชนการค้าทางเรือ ทั้งน้ีเนื่องจากได้มีกรรมการสร้างทางรถไฟและบรรดาพ่อค้าจากที่ต่าง  ๆ เข้า 
มาทำการตั้งบ้านเรือน และร้านค้าต่าง  ๆ ข้ึนบริเวณสถานนืรถไฟเพ่ือจะได้เป็นการสะดวกสำหรับ 
การรวบรวมสินค้าต่าง  ๆ ท่ีรับช้ือมานำข้ึนบรรทุกรถไฟ เพื่อขนส่งไปขายยังสถานที่ต่าง ๆ

ดังนั้นการเข้ามาของรถไฟจึงกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่บริเวณรอบๆ สถานี 
รถไฟค่อย  ๆ กลายเป็นแหล่งชุมชนการค้าแห่งใหม่ขึ้นมา ในกรณีรถไฟสายใต้ก็เช่นกันหลังจากเค้น 
ทางรถไฟสร้างผ่านมาสู่ภาคใต้ ก็ได้ส่งผลให้เกิดชุมชนในการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญขึ้นมาบริเวณ 
รอบๆ สถานีรถไฟเช่น ทุ่งลง หาดใหญ่ และปาดังเบชารี29 โดยชุมชนเหล่านี้ได้กลายเป็นชุมชน 
เมืองขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าว

28 พิสมัย นันทแลง, "ระบบเทศาภิบาลกับผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจมณฑล 
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2539-2476". (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ลาขาประว้ติศาลตรี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), หน้า 110.

29 พรรณี อวนสกุล, "เศรษฐกิจการพาณิชย์ต่างประเทศของเมืองนครศรีธรรมราชระหว่าง 
พุทธศตวรรษท่ี 19-24", ในรายงานการสัมมนาประ1วิติศาสตร์'นครศรีธรรมราชคร้ังท่ี 2 ประวัติ 
ศาสตร์เศรษฐกิจและลังคมของนครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2526), 
หน้า 532.
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ดังได้กล่าวแล้วว่าเมื่อทางรถไฟสายใต้สร้างผ่านมาถึงหาดใหญ่ ขณะน้ันซื่อ "อำเภอ 
เหนือ” ในปี พ.ศ. 2458 และต่อมาในปีพ.ศ.2460 ทางการรถไฟได้ย้ายจากสถานีอู่ตะเภา*ซึ่งเป็นที่ 
ลุ่มและมีนํ้าท่วมขังอยู่เป็นประจำมาตั้งที่บ้านโคกเสม็ดชุนซึ่งเป็นที่สูงและในปีเดียวกันนั้นก็ได้ทำ 
การสร้างทางรถไฟแยกออกเป็น 3 ทางคือทางท่ี 1 แยกจากชุมทางหาดใหญ่ไปสงขลา ทางท่ี 2 
แยกจากชุมทางหาดใหญ่ไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟของมลายูที่ปาดังเบชาร์เขตแดนเมืองไทรบุรี ทาง 
ท่ี 3 แยกจากชุมทางหาดใหญ่ลงไปทางใต้จรดกับเขตแดนท่ีอำ๓ อสุไหงโก-สกแล้วเช่ือมต่อกับทาง 
รถไฟของมลายูที่เมืองรันดูในรัฐกลันตัน

การเข้ามาของรถไฟดังกล่าวได้ล่งผลต่อการพัฒนาเมืองหาดใหญ่เป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
ก่อให้เกิดการอพยพเข้ามาของผู้คนจากต่างถิ่น การขยายตัวทางด้านการผลิตและการขยายตัว
ทางด้านการค้าซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวจากชุมชนเล็กๆที่มืลภาพเศรษฐกิจแบบ 
พอยังชีพมาเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภาคไต่ในเวลาต่อมา

* สำหรับสถานีชุมทางอู่ตะ๓าน้ัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2458 กรมรถไฟได้เอท่ีดินบริเวณ 
สถานีรถไฟหาดใหญ่ปัจจุบัน เพ่ือเปล่ียนสถานีชุมทางไปต้ังท่ีแห่งใหม่ เพ่ือรวมทางแยกไปสงขลา 
ลุไหงโกสก และปาดังเบชาร์ ไว้ในท่ีแห่งเดียวกันซ่ึงได้มืการปักป้ายท่ีหยุดรถไฟช่ัวคราว ในท่ีแหงใหม่ 
ว่าโคกเสม็ดชุน อีก 3 ปี ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นหาดใหญ่ และได้ทำพิธีเปิดฉลองสถานีชุมทางหาด 
ใหญ่น้ีพร้อมกับฉลองตลาดหาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2467



๕. แผนผังแสดงเสันทางรถไฟจากหาดใหญ่แยกไปทิศต่าง ๆ

สงขลา

พรมแดน (ปาดังเบซาร์)

ท่ีนา กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, กด. ๕.๕/๒๗ เล่ม «ท แผนที่แสดงเสันทางรถไฟจากกรุงเทพฯ
ถึงปาดังเบชาร์และแยกไปสงขลา, ปัตตานี วันท่ี ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖®
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3.2.1 การเข้ามาตั้งหลักแหล่งของผู้คนจากต่างถ่ิน

การที่หาดใหญ่พัฒนาจากชุมชนเล็กๆจนกลายเป็นเมืองใหญ่นั้น นอกจากปัจจัยของเล็น 
ทางรถไฟสายใต้แล้ว การอพยพเข้ามาของผู้คนจากต่างถิ่น ก็เป็นอีกปัจจัยที่มืส่วนต่อการกำเนิด 
เมือง หาดใหญ่คือ นอกจากทำให้เมืองหาดใหญ่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเหตุ
ทำให้พื้นที่ทางฝังตะวันออกของทางรถไฟโดยเฉพาะบริเวณหมู,บ้านโคกเสม็ดชุนและบ้านหาด 
ใหญ่เกิดการขยายตัวเป็นชุมซนใหญ่ขึ้นมาแทนชุมชนเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมฝังคลองอู่ตะ๓ า

การอพยพเข้ามาของผู้คนจากต่างถิ่นที่มืส่วนร่วมในการพัฒนาหาดใหญ่จนมืความเจริญ 
สูงสุดในภาคใต้ในเวลาต่อมา ในที่นี้ฃอยกตัวอย่างบุคคลสำคัญ 4 ท่าน คือ พระเสน่หามนตรี 
(ช่ืน สุคนธหงส์) พระยาอรรถกระวีสุนทร ( สงวน อรรถกระวีสุนทร ) ขุนนิพัทธ์จนนคร (เจียกีซี) 
และนายซีกิมหยง ฉัยยากุล

การเข้ามาตั้งหลักแหล่งของผู้คนจากต่างถิ่นในที่นี้สามารถแยกออกได้เป็น 2 พวก ได้แก่ 
ข้าราชการ กับ ซาวจีน

ข้าราชการ ข้าราชการท่ีกล่าวถึงในที่น้ีมื 2 ท่านด้วยกัน คือ

พ ร ะ เส น ่ห า มนตรี (ชื่น สุคนธ ห งส ์) เป็นผู้หนึ่งที่มืส่วนร่วมพัฒนาเมืองหาดใหญ่ พระ 
เสน่หามนตรี (ช่ืน) มีนามเดิมว่า ช่ืน สุคนธหงส์ เกิดเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2426 เป็นบุตรของ 
พระรณกิจปรีชา (ร่ืน สุคนธหงส์) และนางเนย สุคนธหงส์ บิดาของพระเสน่หามนตรี (ช่ืน) รับราช 
การอยู่ท่ีอำ๓ อหล่มลัก (เพชรบูรณ์) แต่พระเสน่หามนตรี(ช่ืน) เกิดท่ีกรุงเทพฯ เป็นบุตรคนแรกใน 
จำนวนพี่น้องร่วมบิดาทั้งหมด 5 คน โดยมีน้องชาย 1 คน น้องสาว 3 คน30 เกี่ยวกับทางด้านการ 
ศึกษาของพระเสน่หามนตรี (ช่ืน) จากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่านได้กล่าวไว้ 
ว่าท่านเรียนภาษาไทยบาลีจากพระมหาชาลวัดพระเชตุพนฯและได้ทำการบรรพชากับท่านเจ้าคุณ 
พระธรรมวิหาร ล่วนการศึกษาในระบบโรงเรียนได้กล่าวไว้ว่าท่านได้เข้าเรียนท่ีโรงเรียนกล่อมพิทยา 
(วัดพระเชตุพน) ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนลวนกุหลาบวิทยาลัย จบแล้วเข้าเรียนที่โรงเรียนสถาน 
ศึกษาข้าราชการพลเรือน และสุดท้ายเข้าศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กจนได้รับประกาศนียบัตร 
ประโยคมัธยมศึกษาประโยคสถานศึกษาข้าราชการพลเรือนและการปกครองโรงเรียนมห'''ดเล็ก

30 วีระ เตโช, ท้องถ่ินของเรา : จังหวัดสงขลา (สงขลา : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม,2531 )1
หน้า 65.
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พระเสน่หามนตรี (ช่ืน) เร่ิมเข้ารับราชการคร้ังแรกในปี พ.ศ.2441 โดยรับราชการเป็นเสมียนในกรม 
รองสารรับส่ัง กระทรวงวัง ท่ีจังหวัดหล่มสัก* หลังจากนั้นได้มีการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งต่าง  ๆ
ที่สำคัญคือ พ.ศ. 2442 เป็นเสมียนมหาดไทย ผู้ช่วยว่าการเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ.2443 เข้าเป็นนัก 
เรียนมหาดเล็ก พ.ศ. 2448 เข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทย เป็นมหาดเล็กรายงานมณฑล 
นครสวรรค์ เป็นนายอำ๓ อท่ีอำ๓ อกลาย ต่อมาในปีเดียววันนั้นก็ได้ย้ายไปเป็นปลัดเมืองพัทลุง 
จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2457 ได้ย้ายมาเป็นนายอำเภอเหนือ* หรีออำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในปัจจุบัน หลังจากน้ันก็ได้โยกย้ายไปยังที่อื่น  ๆ และตำแหน่งทางราชการก็สูงขึ้นเป็นลำดับ โดย 
ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะลาออกจากราชการคือ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหล่มลัก โดยเป็นผู้ว่า 
ราชการจังหวัดหล่มลักอยู่จนกระทั่งถึง พ.ศ.2475 ซึ่งตอนนั้นมีอายุ1ได้ 50 ปี จึงลาออกจากราชการ 
แล้วมาอาศัยอยู่ที่อำ๓ อหาดใหญ่ จนกระท่ังถึงแก่กรรม31

พระเสน่หามนตรี (ช่ืน) ช่วงที่ย้ายจากพัทลุงมาเป็นนายอำ๓ อเหนือใน ปี พ.ศ. 2457 มี 
บรรดาศักดิ้เป็นหลวงทิพย์กำแหงลงครามและอำเภอเหนือเป็นแต่เพียงอำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่ง 
โดยบริเวณตัวอำ๓ อมีสภาพเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีบ้านเรีอนหลังคามุงจากอยู่ไม่กี่หลังคาเรีอนตั้งอยู่ 
รีมคลองอู่ตะเภาโดยอยู่ห่างจากตัวเมืองปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร ในลนัยนั้นบริเวณท่ีตั้งที่ว่า 
การอำเภอเป็นที่ราบลุ่มมีต้นเสม็ดชุนขึ้นอยู่ทั่วไป ล่วนบริเวณท่ีดินที่เป็นตัวเมืองในปัจจุบันเป็นป่า 
รกร้างปราศจากผู้คนอาศัย32 พระเสน่หามนตรี(ช่ืน) มีความรู้สึกพึงพอใจบริเวณป่าแห่งนี้มากจึงได้ 
ตกลงใจช้ือที่ดินไว้แปลงหน่ึงจำนวน 50 ไร่ ในราคา 200 บาท33 โดยที่ดินของท่านอยู่ใกล้วับสถานี 
รถไฟหาดใหญ่ โดยในตอนแรกท่านว่าจะเอาไว้ทำสวนยางพาราหลังจากเกษียณอายุราชการ แต่ 
ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2460 เมื่อสถานีรถไฟได้ย้ายจากอู่ตะ๓ ามาตั้งใกล้วับที่ดินของท่าน พระ 
เสน่หามนตรี (ช่ืน) จึงได้เริ่มถางปาบริเวณนั้นและได้ให้คนมาเช่าที่ของท่านปลูกอาคารเพื่อทำเป็น 
ที่พักอาศัยและการค้าขาย

* ปัจจุบันคือจังหวัดเพชรบูรณ์
**พระเสน่หามนตรี ( ช่ืน สุคนธหงลั ) เป็นนายอำ๓อหาดใหญ่ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2457 -  2464
31 พรศักดิ้ พรหมแก้ว, “ เสน่หามนตรี ( ช่ืน สุคนธหงลั ) "1 ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาค 

ใต้ เล่ม 10 พ.ศ. 2529 ( กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงการพิมพ์, 2529 ) หน้า 3887.
32วีระ เตโช, ท้องถ่ินของเรา : จังหวัดสงขลา (สงขลา : โรงเรียนสงขลาวิทยาคม,2531 )1 หน้า 65.
33เจริญรัตน์ประชาศรัยสรเดช,”เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่,” อนุสา?อ.ส.ท.23(พฤษภาคม 

2526) หน้า 47.



ภาพท่ี 1 ภาพถ่ายพระเสน่หามนตรี ( ช่ืน สุคนธหงส์ )
ท่ีมา : พรศักด พรหมแก้ว, “เสน่หามนตรี(ช่ืน สุคนธหงส์), พระ”, ใน

สารานกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ.2529 เล่ม 10 (กรุงเทพมหานคร 
อมรินทร์พริ้นต้ิงการพิมพ์, 2529), หน้า 3887.
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พระยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน อรรถกระวีสุนทร) ตามประวัติท่ีปรากฎในหนังสือ 
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน กล่าวว่าพระยาอรรถกระวีสุนทรเกิดเมื่อวันที่ 18 
กันยายน พ.ศ. 2428 จบการศึกษาจากโรงเรียนข้าราชการพลเรอนจากนั้นก็เข้ารับราชการใน 
กระทรวงมหาดไทยเรมด้วย ตำแหน่งมหาดเล็กรายงาน เลขานุการมณฑล ปลัดมณฑล นาย 
อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการมณฑล โดยได้มาดำรงตำแหน่งอัยการมณฑลนครศรีธรรมราช 
ซึ่งตั้งที่ว่าการมณฑลที่จังหวัดสงขลา และลมุหเทศาภิบาลมณฑล34 ต่อมาครั้นเมื่อมีการเปลี่ยน 
แปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ทำการยุบเลิกมณฑล และตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล 
พระยาอรรถกระวีสุนทรก็ได้ไปรับตำแหน่งใหม่เป็นข้าหลวงตรวจการกระทรวงมหาดไทย ต่อมารัฐ 
บาลได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบรีหาร 
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2476 ให้มีตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ข้ึนตรงต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยให้อำนาจหน้าที่ตรวจควบคุมแและแนะนำขึ้แจงราชการบริหารทั่วไปตามกฎหมายและ 
ระเบียบแบบแผน และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ต้ังให้พระยาอรรถกระวีสุนทรเป็น 
ข้าหลวงใหญ่ด้วยผู้หนึ่ง พระยาอรรถกระวีสุนทรเป็นข้าหลวงใหญ่ในลังกัดคณะรัฐมนตรีจนถึง 
พ.ศ. 2481 จึงออกจากราชการมารับพระราชทานบำนาญ35 และจากการสัมภาษณ์คุณกี่ จิระนคร 
ทำให้ทราบว่าพระยาอรรถกระวีสุนทรเป็นชาวกรุงเทพฯ มีตำแหน่งทางราชการมากมาย โดยได้!ป 
ประจำยังจังหวัดต่างๆ มากมายเช่นกัน โดยเวลาท่ีท่านไปรับราชการท่ีไหนก็ตามท่านมักจะซือท่ี 
ดินเอาไว้เสมอ เช่นเดียวกับช่วงที่ท่านได้มารับราชการที่หัวเมืองภาคใต้ท่านก็ได้มาซื้อที่เอาไว้มาก 
มายโดยเฉพาะที่หาดใหญ่ได้ซื้อที่ต่อจากฃุนนิพัทธ์ จีนนคร (เจียกีซี) (บริเวณร้านขายหนังสือ

34 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศัเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 เทศาภิบาล (พิมพ์เป็น 
อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน ศตรัต -  อรรถกระวีสุนทร ) ณ 
สุสานหลวง วัดเทพศึรินทรา1วาล วันท่ี 9 พฤษภาคม 2503.).,หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศ 
กุล, “ ประว้ติคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร" 1 ใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ปม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพคิรินทราวาล วันอาทิตย์ที่ 9 
เมษายน พ.ศ. 2521 หน้า ( 7 ) .

35ลมเด็จพระเจ้าบรมวงศัเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 เทศาภิบาล (พิมพ์เป็น 
อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน ศตรัต -  อรรถกระวีสุนทร ) ณ 
สุสานหลวง วัดเทพคิรินทรา1วาส วันท่ี 9 พฤษภาคม 2503.).
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หนานหยาง ตลอดไปจนถึงถนนธรรมนูญวิถีติดกับถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 ในปัจจุบัน) แล้วให้คนมา 
เช่าทำเป็นที่พักอาศัยและอาคารร้านค้า นอกจากนี้ท่านยังได้เข้าไปจับจองที่ดินบริเวณเชิงเขาคอ 
หงส์'ซึ่งเป็นบริเวณกว้างขวางมาก ต่อมาเมื่อท่านได้ลาออกมารับพระราชทานบำนาญแล้วท่านก็ 
ได้ตั้งบริษัทของท่านเองเพื่อประกอบธุรกิจการค้าในด้านต่างๆ นอกจากน้ีในปี พ.ศ 2481 ท่านยัง 
ได้ร่วมก่อตั้งและดำเนินงานร่วมกับพลเริอตริ ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ้ อีก 2 บริษัท คือ บริษัทสห 
ไทยเศรษฐการ จำกัด ซึ่งทำการค้าแร่ ยางพารา และล่งสินค้าเข้าออกกับ บริษัทสาธารณูปโภค 
จำกัด ซึ่งทำการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและนํ้าแข็งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา36 
พระยาอรรถกระวีสุนทร* ท่านเป็นผู้หน่ึงท่ีได้มีส่วนร่วมทำประโยชน์และร่วมสร้างสรรค์ความเจริญ 
ให้กับหาดใหญ่จนกลายเป็นเมืองใหญ่

36 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 เทศาภิบาล (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ 
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน ศตรัต -  อรรถกระวีสุนทร ) ณ สุสานหลวง 
วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 9 พฤษภาคม 2503.).

ต่อมาเม่ือท่านได้เสียชีวิตลงคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรซ่ึงเป็นภรรยาของท่านก็ได้
บริจาคท่ีดินบริเวณเชิงเขาคอหงศ์เป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



O d ^  ^

ภาพท่ี 2 ภาพถ่ายพระยาอรรถกระวีสุนทร(สงวน ศตรัต-อรรถกระวีสุนทร)
ท่ีมา : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เทศาภิบาฟิ 

(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาอรรถกระวีสุนทร 
(สงวน ศตรัต- อรรถกระวีสุนทร) ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส 
วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
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ซาวจีน ภายหลังท่ีเล้นทางรถไฟได้ผ่านมาถึงชุมชนหาดใหญ่และได้เปิดบริการไปสู่หัว
เมืองมลายูดังที่กล่าวมาแล้วก็ได้เพิ่มความคึกคักให้แก่ธุรกิจการค้าในเมืองหาดใหญ่ ซ่ึงคร้ังหน่ึง 
เคยเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ขณะนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถไฟที่ใหญ่ท่ีสุดของภาคใต้ ซึ่งสามารถ 
พัฒนาขึ้นมาเป็นเมืองศูนย์กลางทางการคมนาคม เศรษฐกิจ และการค้าของภาคใต้ อันเป็นเหตุดึง 
ดูดให้ซาวจีนซึ่งเป็นคนที่มืนิลัยรักการค้าขายอยู่แล้วต่างก็ได้พากันหลั่งไหลเข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่ 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น จนทำให้หาดใหญ่กลายเป็นเมืองที่มืชาวจีนเข้ามามืบทบาททางด้านการค้าขาย
มากที่ลุดเมืองหนึ่งในภาคใต้

ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาสู่ภาคใต้ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาโดยเฉพาะที่เมืองสงขลา กลุ่ม
ของชาวจีนในยุคน้ีได้แก่ กลุ่มของเฮ่าเหยียง และสมัครพรรคพวกซึ่งเป็นจีนฮกเกี้ยนได้เข้ามา
สถาปนาเมืองสงขลาขึ้นมาใหม่จึงทำให้ชาวจีนที่สงขลาส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมา 
จากแถบมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเอ้หมึง หรอเมืองเซียนเหมินในปัจจุบัน38 ซ่ึงต่าง 
จากที่เมืองหาดใหญ่กลุ่มซาวจีนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนแคะ39

สาเหตุที่เมืองหาดใหญ่มีกลุ่มชาวจีนแคะมากที่สุดเนื่องจากในช่วงที่มืการสร้างทางรถไฟ 
ลายใต้ผ่านมาถึงพื้นที่แห่งนี้ได้มืชาวจีนแคะเป็นผู้คุมงาน ดังนั้นเมื่อมีชาวจีนแคะเป็นผู้คุมงาน จึง 
ได้ชักชวนพวกเดียวกันมาเป็นกุลีเพื่อเป็นการสะดวกต่อการควบคุม40 ดังน้ันกุลีสร้างทางรถไฟช่วง

38 สงบ ส่งเมือง, รายงานวิจัยเรื่องวิวัฒนาการทา?เขียนป?ะว้ติศาสตร์ภาคใต้ (ภาควิชา 
ประวัติศาสตร์ คณะลังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนทร์วิโรฒ สงขลา, 2531), หน้า 90..เค่ียม 
ลังสิทธิเสถียร และสุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ‘'จีนผู้คนและวัฒนธรรมในภาคใต้," ใน สารานุกรมวัฒน 
ธรรมภาคใต้(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ังจำกัด 2529), หน้า 821.

39 ภูวดล ทรงประเสริฐ, “ บทบาทของชาวจีนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง 
สงขลา “ ■ จดหมายข่าวลังคมศาสตร์10 ( กุมภาพันธ์- เมษายน 2531 ), หน้า 52 . 1 ลัมภาษณ์ 
เฉลียว ลือเกียรติบัณฑิต,อายุ6 5 ปี,ลัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 14 ช. ราษฎร์อุทิศ 1 ถ. ราษฎร์อุทิศ
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เมื่อวันที่2 1 พฤษภาคม พ.ศ.2543.

40 สัมภาษณ์กี่ จิระนคร, อายุ 79 ปี, อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่, สัมภาษณ์ 
ที่บ้านเลขที่ 79/17 ถ.ธรรมนูญวิธี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2538.
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นี้ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวจีนแคะ รองลงมาก็เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้ง และจีนไหหลำ41 โดยชาว 
จีนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากเมืองจีนโดยตรง เมื่อทางรถไฟสายใต้สร้างเสร็จแล้วก็ได้มืชาวจีน
โพ้นทะเลที่อพยพมาจากแหล่งอื่น  ๆ เข้ามาอยู่อาศัยที่เมืองหาดใหญ่มากขึ้น เช่น ชาวจีนจาก 
กรุงเทพฯ จากสหพันธ์รัฐมลายูของอังกฤษ จากปี'นง สิงคโปร์ และจากอินโดนีเซีย ของเนเธอร์ 
แลนด์ โดยชาวจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามาทำการค้าขาย ทำเหมืองแร่ และทำสวนยางพารา การ 
ค้าแร่ดีบุก ยางพารา ปลูกและสร้างโรงงานทำมันสำปะหลังสำหรับทำสาคูส่งต่างประเทศ เป็น 
สินค้าท่ีขนส่งโดยทางรถไฟและทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ การเข้ามาของชาวจีนก่อให้เกิดการขยาย 
ตัวมากขึ้นดังที่ข้อเขียนของวิทย์ บุญรัตน์ ซ่ึงไค้เขียนเร่ือง ''สภาพเมืองหาดใหญ่" ลงในหนังสือ 
พิมพ์กรุงเทพฯ วารศัพท์ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2479 มืความกล่าวถึงไว้ว่า

หาดใหญ่นี่แหละเปนศูนย์กลางของการค้าแร่ดีบุกเป็น 
ส,วนมากและแร่ทุกซะนิดยางพารารับเบอร์และการปลูกยาง,
มันสำปะหลังสำหรับทำสาคูส'งต่างประเทศในภาคใต้ของ 
ประเทศสยาม การค้าขายนั้นโดยมากมักเปนซาวจีน ชาวพื้น 
เมืองโดยมากมีอาชีพในการรับจ้างกรดยาง ทำสวนยางโดยมาก 
รองลงมาก็ทำเหมืองแร่และทำนา42

การเข้ามาทำการค้าขายของชาวจีนในเมืองหาดใหญ่ ทำให้หาดใหญ่กลายเป็นชุมชน
ของซาวจีนที่เด่นชัดมาก ดังที่บทความข้างต้นกล่าวถึงการเกิดชุมชนจีนที่หาดใหญ่ ความว่า

หาดใหญ่นี่แหละ เปนศูนย์กลางของการค้า...เปนศูนย์ 
กลางของทางรถไฟในภาคใต้...ท้ังเปนอำ๓ อ  ๆ เดียวในภาคใต้ที่ 
มีการติดต่อกับต่างประเทศ และมีความเจรณครึกครื้นเทียบเท่า

41ถ่องแท้ รจนาลัณห์.ชีวประวัติขุนนิพัทธ์จีนนครผู้พัฒนาเมืองหาดใหณ่ (พระนคร: 
ไทยวิสินการพิมพ์, 2507 ) 1หน้า 13.

42 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.5.13/75 เรื่องสภาพหาดใหญ่ กรุงเทพวารศัพท์ 1
ตุลาคม 2479.
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ทีตังของจังหวัดทีเดียว.... พลเมืองของหาดใหญ่ที่อยู่ในตลาด
การค้าขายนั้นโดยมาก เป็นชาวจีน43

การเพิ่มขึ้นของจำนวนชาวจีนส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก ชาวจีนที่เข้ามาสร้างทางรถไฟลาย 
ใต้ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้แรงงานกุลีจีนประมาณ 10,000 คน44การใช้แรงงานซาวจีนจำนวนมากตัง 
กล่าว จึงอาจสันนิษฐานใต้ว่าเมื่อเส้นทางรถไฟสร้างแล้วเสร็จ ซาวจีนเหล่านี้บางส่วนอาจจะตั้งถิ่น 
ฐานทำมาหากินในบริเวณภาคใต้

ตังนั้นการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพทางการค้าชองชาวจีนที'หาดใหญ่จึง 
มีมากยิ่งขึ้น ภายหลังการสร้างทางรถไฟสายใต้ เนื่องจากซาวจีนที่เคยเป็นกุลีสร้างทางรถไฟ ได้ 
เลือกทำเลที่ตั้งเอาไว้แล้ว ตังนั้นจึงเป็นผลดีต่อชาวจีนรุ่นใหม่ที่อพยพเข้ามาสมทบกับชาวจีนรุ่น
แรก ซ่ึงทำให้ เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าควบคู่กับการขยายตัวของเศรษฐกิจของเมืองหาด 
ใหญ่

ชาวจีนที,เข้ามาทีหลังมักจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวจีนที่มาอยู่ก่อน โดยเป็นพ่อค้า 
คนกลางส่งสินค้าต่าง  ๆ ออก เช่น แร่ดีบุก ยางพารา45 ตลอดจนการเป็นผู้นำสินค้าจากกรุงเทพ 
จากหัวเมืองมลายูของอังกฤษเข้ามาจำหน่ายที่หาดใหญ่และหัวเมืองภาคใต้ การเป็นพ่อค้าคน
กลางทำให้คนจีนมืบทบาท ซึ่งสามารถควบคุมเคริอข่ายการค้าทั่วทั้งภาคใต้ กล่าวคือสินค้าสำเร็จ 
รูปที่มาทางรถไฟไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพหรือจากหัวเมืองมลายูจะถูกพ่อค้าซาวจีนนำไปขายยัง 
ท้องถ่ินต่าง  ๆ นอกจากนี้พ่อค้าซาวจีนยังมืบทบาทในการนำผลผลิตที่ชาวบ้านผลิตได้กลับออกมา 
ขายในเมือง เช่น ยางพาราซ่ึงพ้ืนท่ีแถบบริเวณรอบนอกอำ๓ อหาดใหญ่เพิ่งจะตัดกันได้นั้น จะมื 
พ่อค้าชาวจีนเข้าไปรับซื้อยางแผ่นตามสวนยางของชาวบ้านโดยจะนำสินค้าจากเมืองไปขาย เช่น 
ขนม ของใช้ต่างๆ ใส่หาบไปขาย ส่วนขากลับก็จะซื้อยางแผ่นของชาวบ้านกลับออกมาขายที่ตลาด

43 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.'7 ม.5.13/75 เรื่องสภาพหาดใหญ่ กรุงเทพวารศัพท์ 1 
ตุลาคม 2479.

44 ภูวดล ทรงประเสริฐ, "ทุนจีนในภาคใต้ : บทวิเคราะห์เฉพาะยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยั,, ใน 
เศรษฐศาสตร์กา?เมือง 6 (ตุลาคม 2529-มืนาคม 2530) หน้า 97.

45 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.5ก./10 "เร่ืองสภาพหาดใหญ่'' หนังลือพิมพ์เดิลเมล์ 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2471.
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อีกทอดหน่ึง46 ยิ่งมีการเข้ามาของชาวจีนจำนวนมากก็ทำให้เกิดการแข่งขันในการทำการค้า ทำ
ให้มีพ่อค้าปลีกย่อยในท้องที'ต่างๆที่มีการทำสวนยางพาราและการทำเหมืองแร่เกิดขึ้นมาก หรือ
เป็นพ่อค้าเร่ ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้ทำหน้าที่ติดต่อค้าขายระหว่างพ่อค้าคนกลางในเมืองกับผู้ผลิต มีส่วน 
ทำให้พ่อค้าชาวจีนกลายเป็นพ่อค้าที่ลามารถควบคุมเครือข่ายการค้าในพืนที่แห่งนีได้สะดวกทัง 
หมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าออกหรือนำเข้า

บรรดาพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามามีบทบาททางด้านการค้าที่มั่นคงฃึนในภาคใต้ โดยเฉพาะท่ี 
หาดใหญ่อันเนื่องมาจากความสามารถในการทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งต้องผูกพันอยู่กับสิน 
ค้านำเข้า-ส่งออกและการเข้าควบคุมกลไกการค้าของตลาดภายในภูมิภาค โดยบรรดาพ่อค้าชาว 
จีนดังกล่าวนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อค้าและนักลงทุนควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน โดยกิจการที่พ่อค้า 
ชาวจีนเข้ามาเป็นผู้ลงทุนควบคู่กับการเป็นพ่อค้า ได้แก่ กิจการเหมืองแร่ดีบุกและกิจการสวน 
ยางพารา ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป

การเข้ามาของชาวจีนภายหลังการสร้างทางรถไพ่ลายใต้ ทำให้เกิดชุมชนชาวจีนขึ้นมา 
บรืเวณสถานีรถไฟหาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากพ่อค้าชาวจีนส่วนใหญ่มักจะเลือกตั้งบ้านเรือนและร้าน 
ค้าอยู่แถวสถานีรถไพ่เพื่อจะใต้สะดวกในการคมนาคมขนล่งสินค้า จึงทำให้บริเวณแถวสถานีรถไพ่ 
กลายเป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนที่สำคัญของเมืองหาดใหญ่ในยุคแรก  ๆ โดยชาวจีนที่อพยพเข้า 
มาในเมืองหาดใหญ่ มี 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. จีนแคะ (Hakka) ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาวจีนที่มีจำนวนมากที่สุดในเมืองหาดใหญ่ โดย 
ชาวจีนกลุ่มนี้เมื่ออาศัยอยู่ที่เมืองจีนจะอาศ้ยอยู่ตามนอกเมืองแถวทางตะวันออกและทางตะวันตก 
ของมณฑลฮกเกี้ยนไปจนถึงมณฑลกวางลีและในระหว่างช่องเขาที่เป็นแนวทางไปจนถึงทางเหนือ 
ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นถิ่นที่ทุรกันดารและแห้งแล้ง ชาวจีนกลุ่มนีส,วนใหญ่จึงมักประกอบ

46 ลัมภาษณ์ สุทิน ดังแก้ว, อายุ 76 ปี, อาชีพทำสวนยาง, ลัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 82 หมู่ท่ี 1 
หมู่บ้านใหม่ ต. ปริก อ.สะเดา จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2543 1 ลัมภาษณ์ เพ่ือม 
เทอดรัตนานนท์ 1 อายุ 81 ปี 1 อาชีพทำสวนยาง, ลัมภาษณ์ท่ีบ้านควรข้ึแรด หมู่ท่ี 6 ต. พะตง 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2543.
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อาชีพรับจ้างและเป็นพวกที่มีประสิทธิภาพสูงในการสร้างทางรถไฟ4'ชาวจีนกลุ่มนีส่วนใหญ่เมือ 
เข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่ มักจะประกอบอาชีพทำสวนยางและทำเหมืองแร่

2. จีนกวางตุ้ง เป็นกลุ่มชาวจีนกลุ่มใหญ่ของมณฑลกวางตุ้งและตามภาคต่าง  ๆ ทาง 
ตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกวางสีซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมของจีน ชาวจีนกวางตุ้งจึงมีความ 
ชำนาญในด้านงานช่างและงานเครองจักรกล ชาวจีนกวางตุ้งส่วนใหญ่ที่อพยพมาอยู่ที่หาดใหญ่ 
จึงมักจะเปิดร้านขายทองรับเหมาก่อสร้าง และบางส่วนก็จะไปอยู่ตามเหมืองแร่

3. จีนฮกเกี้ยน เป็นชาวจีนที่อยู่ทางภาคใต้ของมณฑลฮกเกี้ยนโดยมืเมืองเอ้หมึงเป็นศูนย์ 
กลาง จีนฮกเกี้ยนส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่มักจะเข้ามาเปิดห้างร้าน ขายเสื้อผ้า ขายของชำ 
และทำเหมืองแร่

4. จีนไหหลำ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของเกาะไหหลำ จีนไหหลำส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาอยู่ที่ 
หาดใหญ่มักจะทำการเปิดร้านขายกาแฟ และทำธุรกิจโรงแรม โดยธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ข้างล่าง 
มักจะเป็นร้านเสริมสวยข้างบนจะเป็นโรมแรมที่พัก หริอไม่ก็ช้ันล่างเป็นร้านอาหารช้ันบนเป็นโรง 
แรมเหล่านี้เป็นต้น47 48

สำหรับซาวจีนที่ยกมากล่าวถึงในที่นี้ มี 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่

ขุนนิพัทธ์จีนนคร (เจ ียก ีด ู) ท่านผู้นี้ก่อนหน้าที่จะเข้ามาบุกเบิกเมืองหาดใหญ่เคย 
เป็นผู้ควบคุมการสร้างทางรถไฟสายใต้มาก่อน ขุนนิพัทธ์จีนนคร หริอ เจียกีซี เกิดเมื่อวันท่ี 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2426 ที่ตำบลจูไฮ อำ๓ อเหมยเชี่ยน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเป็นบุตรคนท่ี 4 ใน 
จำนวนพ่ีน้อง 6 คน ของนายเจียซุ้นหลินและนางหลิ่มคอนกู ต้นตระกูลของนายเจียกีซีเกิดท่ีอำ๓อ 
เหมยเชี่ยน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในวัยเยาว์เจียกิซีได้รับการสืกษาอบรมจากคุณปู ต่อมา

47 ขจัดกัย บุรุษพัฒน์1 ชาวจีนในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, 2517), หน้า 
15, บำรุง สุขพรรณ, บทบาทของชาวจีนไนประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตร์และ 
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524), หน้า 30.

48 จรัญ จิตะเสโน, "เล่าเร่ืองเมืองหาดใหญ่ตอนโครงสร้าง ความเจริญเติบโต", ใน หาดใหญ่ 
วันน้ี 1 รัชนีพร เพชรพินิจ,บรรณาธิการ (สงขลา:ม.ป.ท.,2534)หน ้า18.,ลัมภาษณ์กี่จิระนคร, 
อายุ 7 6 ปี 1 อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองหาดใหญ่,ลัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่7 9 /1 7 ถ.ธรรมนูญวิถี 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2538.
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เม่ือคุณปูส้ิน'ชีวิตลง บิดาของเจียกีซีก็ได้เดินทางไปประกอบอาชีพส่วนตัวที่เมืองชินปูฮี ต่อมาเมื่อ 
เจียกีซีอายุ1ได้ 13 ปี ก็ได้เดินทางไปเมืองชินปูฮี เพื่อช่วยบิดาทำกิจการค้าและที่เมืองชินปูฮีนีเอง 
เจียกีซี ก็ได้ใช้เวลาคืกษาถึงชีวิตของคนขายของอยู่นานถึง4 ปี เต็มๆ ต่อมาเมื่อเจียกีซีอายุ'ได้17 
ปี ก็ได้ตั้งร้านค้าของเก่าขึ้นมาแต่ก็ดำเนินกิจการอยู่ได้เพียง2 ปี49ก็ประลบกับความล้มเหลวจนใน 
ที่สุดก็ได้ตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยซึ่งในช่วงนั้นเจียกีซีมีอายุได้ 19 ปีพอดี

ในปี พ.ศ. 2448 เจียกีซีก็ได้เดินทางมาประเทศไทยกับเรือของบรืษัทญี่'ป่น เมื่อมาถึง 
กรุงเทพฯก็ได้สมัครเช้าทำงานที่ร้านจำหน่ายสุราต่างประเทศยี่ห้อเด็กเฮงไท้ของนายหย่องเฮียงซ้ง 
ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของป่นายเจียกีซีมาก่อน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2452 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้วมืพระบรมราช 
โองการให้สร้างทางรถไฟลายใต้จากเพชรบุรืไปสุดชายแดนภาคใต้ เจียกีซีจึงได้ลาออกจากร้าน 
จำหน่ายสุรามาเผชิญโชคโดยได้สมัครเช้าทำงานกับบริษัทรับเหมาสร้างทางรถไฟสายใต้ โดยเจึยกี 
ซีมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจการและผู้จัดการทั่วไป50 ซึ่งงานสร้างทางรถไฟสายใต้ในสมัยน้ันเป็นไปอย่าง 
ยากลำบากเนื่องจากสมัยนั้นปักษ์ใต้ยังมีพลเมืองน้อยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นปาทึบเต็มไปด้วยไข้ป่า 
พื้นที่บางแห่งก็เป็นที่ลุ่มมืนํ้าขึ้นสูง เจียกีซีรับหน้าที่ควบคุมคนงานถางปา1ให้เป็นแนวกว้าง 
ประมาณ 400 เมตร เพ่ือเป็นแนวทางลงดินลงหินลำหรับการวางรางรถไฟ แต่เนื่องจากงานสร้าง 
ทางรถไฟมีระยะทางยาวหลายร้อยกิโลเมตร จึงต้องมีการแบ่งงานออกเป็นช่วง  ๆ ช่วงละ 30 
กิโลเมตร โดยแต่ละช่วงมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า 10 แห่ง มืคนงาน'ช่วงละ 200 คน มีนายช่างชาว 
อิตาลีเป็นผู้ดำเนินการทางเทคนิคพร้อมผู้ช่วยชาวเอเชียอีก 2 คน คนงานสร้างทางรถไฟส่วนใหญ่ 
เป็นคนจีนหลายภาษาจึงต้องมีการแบ่งหน้าที่กันทำคือ ชาวจีนแคะทำหน้าที่บุกเบิกถางป่า ซาวจีน 
แต้จิ๋วทำหน้าที่โกยดินถมทาง ซาวจีนกวางตุ้งทำหน้าท่ีโรยหินบนดินท่ีถมไว้เพ่ือเป็นแนวทางรถไฟ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2453 เจียกีซีได้รับเหมาสร้างทางรถไฟช่วงพัทลุงถึงร่อนพิบูลย์ซึ่งมีช่อง 
เขาอันทุรกันดารและเป็นป่าทึบ โดยเจียกีซีมีหน้าที่เป็นผู้รับเหมางานขุดดินเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา

49ถ่องแท้ รถจนาอัณห์.ประว้ตขุนนิพัทธ์จีนนครผู้พัฒนาเมืองหาดใหญ่(พระนคร:
ไทยวิสินการพิมพ์,2507),หน้า 10.

50 ลักษมี จิระนคร, “ท่านขุนนิพัทธ์จีนนครผู้บุกเบิกหาดใหญ่ยุคแรกสุด," ศิลปว้ฒนธรรม 
6 (ตุลาคม 2528 )1 หน้า 125.
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โดยรับช่วงจากนายซีฉื้อถิ่นซึ่งเป็นผู้รับเหมาต่อจากบริษัทต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ก่อนหน้าน้ีเคย 
มีบริษัทเบอร์ลียุคเกอร์จำกัดรับเหมาขุดดินเจาะอุโมงค์อยู่ก่อนแล้ว แต่คนงานของบริษัทนับร้อย 
ต้องมาล้มตายลง เนื่องจากช่องเขาแห่งนี้เป็นช่องเขาที่มีความทุรกันดาร เจียกีซีเมื่อเข้ารับงานชินนี 
เขาก็ไต้ใช้ความสุขุมรอบคอบในการควบคุมงานอย่างเต็มที, จนลามารถขุดอุโมงค์เสร็จได้ตาม 
กำหนดเวลา โดยอุโมงค์ที่เจียกีชีขุดได้สำเร็จนี้ ปัจจุบันเรียกกันว่าชุมทางเขาชุมทอง หลังจาก 
ทำงานด้านขุดเจาะอุโมงค์แห่งนี้สำเร็จแล้ว เจียกีซีก็ได้เข้าไปควบคุมการสร้างทางรถไฟสายฉวาง 
ถึงทุ่งสงต่ออีก 2 ปี เมื่อเสร็จจากงานรับเหมาช่วงฉวางถึงทุ่งสงแล้วเจียกีซีก็ได้รับเหมาสร้างทาง 
รถไฟสายใต้ช่วงต่อไปอีก งานรับเหมาได้มาสิ้นสุดลงที่สถานีอู่ตะเภาซึ่งตั้งอยู่แถวคลองอู่ตะเภา 
ต่อมาเจียกีชีก็ได้รับเหมางานก่อสร้างทางรถไฟช่วงต่อไปอีก คร้ันถึง พ.ศ. 2455 เม่ือเจียกีซีเสร็จ 
จากงานรับเหมาก่อสร้างทางรถไฟช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ได้มาตั้งบ้านเรือนอยูริมคลองอู่ตะเภา แต่ 
เนื่องจากบริเวณนี้มีลภาพเป็นที่ลุ่มนํ้าท่วมอยู่เสมอ เขาจึงมีความรู้สึกว่าสถานที่แห่งนีไม่เหมาะสม 
กับการตั้งบ้านเรือนจึงได้ออกสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะลมแห่งใหม่เพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนอย่าง 
ถาวร โดยเขาได้พบป่าเสม็ดชุนแห่งหน่ึง โดยบริเวณป่าแห่งนี้มีหมู่บ้านตั้งอยู่ 2 แห่ง คือ บ้านหาด 
ใหญ่และบ้านโคกเสม็ดชุน หมู่บ้าน,ทั้งสองแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาก โดยบ้านโคกเสม็ดชุนมีผู้ 
คนอาศัยอยู่ 10 หลังคาเรือน ส่วนบ้านหาดใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่เพียง 4 หลังคาเรือน51 เจียกีซี1จึง1ได้ 
ตัดสินใจซื้อท่ีดินที่เป็นป่าเสม็ดชุนจำนวน 50 ไร่ เป็นเงินจำนวน 175 บาท52 จากชาวบ้านผู้ถือ 
กรรมสิทธิ้ที่ดินบริเวณน้ันโดยซ้ือผ่านนายหน้าคือผู้ใหญ่บ้านหนูเปียก จันทร์ประทีปและผู้ใหญ่บ้าน 
พรหมแก้ว คชรัตน์ พื้นที่ป่าเสม็ดชุนแห่งนี้อยู่ห่างจากสถานีอู่ตะ๓ าเพียง 3 กิโลเมตร

หลังจากที่เจียกิซีได้ซ้ือป่าเสม็ดชุนแห่งนี้แล้ว เขาก็ได้ทำการโค่นต้นเสม็ดชุนและได้ทำการ 
สร้างห้องแถวหลังคามุงจากขึ้นมา โดยกิจการห้องเช่าของเขาได้ทำรายไต้ให้กับเขาอย่างมาก

51 ลักษมี จิระนคร, ''นิพัทธ์จีนนคร(เจียกีซี),ขุน,'' สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 5 
(2529): 1785.

52 ก่ี จิระนคร, ขุนนิพัทธ์จีนนคร (หาดใหญ่:ไทยนำ, 2528), ไม่มีเลขหน้า.( เน่ืองในโอกาส 
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ท่านขุนนิพัทธ์จีนนครวันท่ี1 กันยายน2528).
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ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายขุนนิพัทธ์จีนนคร ( เจียกีจี )
ท่ีมา : ลักษมี จีระนคร, “นิพัทธ์จีนนคร(เจียกีจี),ขุน”, ใน สารานุกรมวัฌนรรรม 

ภาคใต้ เล่ม 5 (กรุงเทพมหานคร : 'อมรินทร์พร้ิงต้ิงการพิมพ์, 2529), หน้า
1785 .
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นายลูกิมหยง นายชีกิมหยงเกิดที่บ้านเจาพู อำ๓ อเจียวหลิง มณฑลกวางตุ้งประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน นายชีกิมหยงเป็นบุตรคนโตฃองนายชียกชัน (ต่อมาได้รับพระราชทาน 
บรรดาศักดิ้เป็นขุนศุภสารรังสรรค์ )* 53 และจากการที่ได้สัมภาษณ์คุณกี่ จิระนคร บุตรชายขุนนิพัทธ์ 
จีนนคร (เจียกีซี) ท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายชีกิมหยงไว้อย่างคร่าว  ๆ ว่า นายชีกิม. 
หยง ได้อพยพเข้ามาอยู่ที่หาดใหญ่ภายหสังจากเล้นทางรถไฟลายใตใด้สร้างผ่านมาถึงหาดใหญ่ 
แล้ว นายชีกิมหยงมีบิดาชื่อ ชียกชัน หรอ ขุนศุภสารรังสรรค์ บิดาชองนายชีกิมหยงเข้ามาอยู่เมือง 
ไทยก่อนซีกิมหยง โดยตอนแรกได้เข้ามาเป็นผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟลายหาดใหญ่ -สงขลา นายชี 
กิมหยงยังมีลุงอีกคนหนึ่งชื่อชีจื้อกี่นเป็นผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟลายช่วงจังหวัดตรัง54 ในเร่ืองของ 
การพัฒนาเมืองหาดใหญ่ นายชีกิมหยงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ชื้อที่ดินต่อจากชาวบ้านไว้จำนวนมาก 
มาย แต่ท่ีดินของท่านส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของทางรถไฟหรือฝังถนนเพชรเกษม 
ปัจจุบัน

* เกี่ยวกับช่ือของชีกิมหยง ปรากฏการเขียน 2 แบบ คือ
1. ซีกิมหยง โดยเห็นได้จากในหนังสือ บันทึกรายงานการก่อสร้างอาคารเรืยน -  หอประชุม 

และพิธิเปีดโรงเรียนครืนครุ หาดใหญ่ ซ่ึงชีกิมหยงได้เป็นผู้อุทิศท่ีดินให้สร้างโรงเรียนดังกล่าว ได้ 
เขียนประวัติของชีกิมหยงโดยได้เขียนชื่อของชีกิมหยงว่า “ ชีกิมหยง “ ( บันทึกรายงานการก่อสร้าง 
อาคารเรียน-หอประชุมและพิธิเปิดโรงเรียนครืนครหาดใหญ่วันพฤหัสบดีที่1 8 มกราคมพ.ศ.
2539.),ไม่มีเลขหน้า.

2. ชีกิมหยง โดยเห็นได้จากในหนังสือ ที่ระลึกงานสร้างอาคารใหม่ โรงเรียนศรีนคร 
หาดใหญ่ ( พ.ศ.2531 -2542 ) ( คณะกรรมการก่อสร้างโรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ หนังสือท่ีระลึก 
งานสร้างอาคารใหม่ โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ ( พ.ศ 2531 -  2542 ), ไม,มีเลขหน้า .

53 บันทึกรายงานการก่อสร้างอาคารเรียน หอประชุมและพิธีเปิดโรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ 
เม่ือ วันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2539.

54สัมภาษณ์กี่จิระนคร,อายุ7 6 ปี 1อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่,สัมภาษณ์ที 
บ้านเลขท่ี 79 / 17 ถ. ธรรมนูญวิถี เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2538.
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ภาพท่ี 4 ภาพถ่ายนายร๊ัเกิมหยง ฉัยยากุล 
ท่ีมา : คณะกรรมการก่อสร้างโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่, หนังรีเอท่ีระลึก

งานสร้างอาคารใหม่โรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2531-2542.
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จะเห็นได้ว่าผู้คนที่มาจากต่างถิ่นไม่ว่าจะเป็นพระเสน่หามนตรี (ช่ืน) พระยาอรรถกระวี 
สุนทร ขุนนิพัทธ์จีนนคร (เจียกีชี) และนายชีกิมหยง ท้ัง 4 ท่านนีล้วนเป็นบุคคลสำคัญท่ี!'เร่ิมสร้าง 
สรรค์ความเจริญเติบโตให้แก'หาดใหญ่จากชุมชนเล็กๆ จนสามารถกลายเป็นเมืองใหญ่อย่างรวด 
เร็ว และผลที่ตามมาคือ ทำให้เกิดการขยายตัวและการเติบโตฃองชุมชนเมืองในเวลาต่อมา
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๗. แผนผ ังแสดงการถ ือครองท ี่ด ินของบ ุคคลต ่าง ๆ
สัณลักษณ์
©. ถ. เจียกีซีสาย C ๔. ถ. เจียกีชี ๗. ที่ว่าการอำเภอ
๒. ถ. เจียกีชีสาย ๒ ๕. ถ. ศุภสารรังสรรค์
GO. ถ. เ1ยกีชีสาย GO ๖. โรงพักกองตำรวจ

การถือครองฑิดิน 
□  ร ,. ขุนนิพัทธ์

0  ๒. พระเสน่หานุสรณ์

[ j  ๓. เจ้าคุณอรรถกระรีสุนทร

0  ๔. ชีกิมหอง 
หมายเหฅุ เรียงลำดับตามทลาการถือครองที่ด ิน

ทมา ปรับปรุงจากแผนทีในพระราชกฤบฎีกาเปอีอบแป£^เขตเทศบาลเมอง•แๅต!ห{บู่ อังบวัต
สงขลา พ.ศ. ๒๕๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘ ตอนท่ี ๔0 (๙ พฤษภาคม ๒๕0๔)
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นอกจากบทบาทด้านการค้าที่สำคัญดังกล่าว กลุ่มชาวจีนยังมีการรวมตัวกันเป็นสมาคม 
ด้วยการแยกตามกลุ่ม ซึ่งทำให้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึน เช่น มีการจัดแสดง 
ละครเพื่อหาเงินส่งไปช่วยเหลือญาติพี่น้องที่เมีองจีนคราวที่ถูกญี่ป่นรุกราน ช่วงเกิดกรณีพิพาท
เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2480 ซ่ึงญ่ีป่นบุกรุกสะพานหลูโกวท่ีปักก่ิงอันเป็นซนวนระเบิดของ 
สงครามระหว่างสองประเทศ 55 พ่อค้าชาวจีนที่หาดใหญ่ขณะนันยังได้ตังโรงเรียนสอนภาษาจีน 
ข้ึนด้วย ชื่อโรงเรียนย่ีฉิน เป็นโรงเรียนลอนภาษาจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ ดังที,เคยกล่าวมา 
แล้วข้างต้น เนื่องจากที่หาดใหญ่ระยะแรก ผู้ที่ทำธุรกิจการค้า ส่วนมากมักเป็นชาวจีน ดังนัน 
ภาษาจีนจึงมีความจำเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

3.2.2 การขยายตัวและการเติบโตของชุมชนเมือง

ชุมชนหาดใหญ่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบของชุมชนด้านต่างๆ ได้แก่ ประชากรและสิ่งก่อสร้างทังหลาย อาทิ
ตลาด ห้องแถว ถนนหนทาง กิจการโรงแรมและการเพ่ิมฃึนของโรงมหรสพ ส่ิงบันเทิงต่างๆ

การขยายตัวของประชากร เมื่อก่อนที่เล้นทางรถไพ่สายใต้จะสร้างผ่านมานัน เห็นได้ 
ว่าจำนวนประชากรและครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่มีจำนวนน้อยมากดังที่เคยกล่าวไว่ในบทที่ 
2 แต่อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อรถไพ่สร้างผ่านมาถึงพื้นที่แห่งนี้ปรากฏว่าจำนวนประชากรในพื้นที่ได้ 
เพ่ิมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

ในปี พ.ศ. 2471 จำนวนบ้านเรือนและจำนวนประชากรในตลาดเมืองหาดใหญ่ก็ได้เพิ่ม 
จำนวนขึ้นเป็น 654 หลังคาเรือน และขณะเดียวกันจำนวนประชากรได้เพ่ิมขึนเป็น 2,950 คน56 
เฉพาะในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2488 จำนวนประชากรของเมืองหาดใหญ่ก็ได้เพ่ิม 
ขึ้นเป็นจำนวน 10,104 คน57

55 ยรรยง จิระนคร, “ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่เมืองหาดใหญ่ ระหว่างสงครามโลก 
คร้ังท่ี 2 ." ใน ขุนนิพัทธ์จีนนคร (หาดใหญ่ : โรงพิมพัไทยนำ,2528), ไม่มีเลขหน้า. 1 สัมภาษณ์, กิ 
จ ิระนคร,อาย ุ7 9 ป ี1อดีตประธารสภาเทศบาลนครหาดใหญ่สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่7 9 / 1 7 ถ. 
ธรรมนูญวิถี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2538.

56 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.7.4/3 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย 
เรื่องสุขาภิบาลจังหวัดสงขลา (2 3 พ.ค. - 25 ก.ค.2471).

57 สำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย, ผังเมืองหาดใหญ่ 2533 จังหวัดสงขลา (พระนคร : 
ม.ป.ท., 2533), หน้า 37.
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การเปล่ียนแปลงของอาคารสิงก่อสร้าง จากจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมฃึนอย่างรวดเร็ว
ดังที่ได้ยกตัวอย่างมาสามารถกล่าวได้ว่าการเพิ่มของจำนวนประชากรดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการ 
ขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ ก่อให้เกิดการสร้างอาคาร บ้านเรือนและร้าน 
ค้าขึ้นมาบริเวณย่านชุมชนสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจการค้าและท่ีพัก 
อาศัยโดยรูปแบบที่อยู่อาศัยจะค่อยๆเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนซาวบ้านจะอยู่อาศัยกันอย่างกระจัด 
กระจายตามหมู,บ้านต่างๆ ก็เริ่มท่ีจะรวมตัวกันข้ึนมาอย่างหนาแน่นและได้มืการสร้างอาคารต่างๆ 
โดยเริ่มจากอาคารไม้หลังคามุงจากมาเป็นเรือนไม้ 2 ชั้นหลังคามุงกระเบื้องจากนั้นก็เป็นอาคาร 
ครึ่งตึกคริ่งไม้ และในเวลาต่อมาก็กลายเป็นอาคารตึกถือปูนโดยเห็นได้จากตึกยิบอินซอยซึงเป็น
ตึกปูนหลังแรกของเมืองหาดใหญ่สร้างขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 247258 โดยตั้งอยู่บนถนนนิพัทธอุ์ทิศ 1 ตึก 
หลังดังกล่าวเป็นที่ต้ังสำนักงานรับซ้ือแร่ดีบุกของบริษัทยิบอินซอย (ดูภาพท่ี 5 ประกอบ) โดยตึก 
หลังดังกล่าวเป็นตึกแบบอินโดนีเซีย นอกจากตึกแบบอินโดนีเซียดังที่กล่าวมาแล้วตึกที่สร้างขึ้นมา 
บริเวณย่านสถานีรถไฟโดยเฉพาะบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 น้ัน ยังมีตึกแบบ ซิโน-โปรตุกีส อีกด้วย 
กล่าวคือเป็นตึกที่มืความผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบจีนกับสถาปัตยกรรมโปรตุเกส59 
โดยตึกที่เรียกว่าซิโน-โปตุกิลดังกล่าวจะอยู่กัดขึ้นไปจากตึกยิบอินซอยไปเล็กน้อย(ดูภาพที่6 
ประกอบ) ซ่ึงมือยู่เกือบสิบห้อง ต้ังอยู่ท้ังบริเวณฝังซ้าย และฝังขวาของถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 โดยเร่ิม 
ตั้งคร้ังแรกมีเพียง 4 ห้องเท่าน้ัน กล่าวคือ 4 ห้อง'ในทางฝังโรงพิมพ์ไทยนำ ซ่ึงซาวจีนจากปีนังท่ีเข้า 
มาทำเหมืองแร่ในอำ๓ อหาดใหญ่ได้เป็นผู้เข้ามาสร้างเอาไว้60

58 "พลิกแฟ้มประวัติหาดใหญ่ตึกยิบอินซอย บ้านปูนหลังแรก," โฟกัสสงขลา 1 (19-25 
ตุลาคม 2541 ) : 11, สัมภาษณ์กิตติ จิระนคร, 20 กุมภาพันธ์ 2541.

59 ดรุณี แก้วม่วง, นิธิ เอียวศัรวงศ์ และคนอ่ืน ,ๆ "จีน : คน และวัฒนธรรมในภาคใต้", ใน 
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 2 (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, 2529), 
หน้า 829, สมหมาย ปีนพุทธศิลป๋1 บรรณาธิการ, ประเพณีเกาะภูเก็ต (ภูเก็ต : ศูนย์วัฒนธรรม 
จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยภูเก็ต, 2531),หน้า 24.

60 "พลิกแฟ้มประวัติหาดใหญ่ตึกยิบอินซอยบ้านปูนหลังแรก, "โฟกัสสุงุขลา 1 (19-25 
ตุลาคม 2541 ) : 11, สัมภาษณ์กิตติ จิระนคร, 20 กุมภาพันธ์25411 สัมภาษณ์กี่ จิระนคร, อดีต 
ประธานสภาเทศบาลเมืองหาดใหญ่, 23 ธันวาคม 2538.



9 6

ภาพท่ี 5 ภาพตึกยิบอินซอยตึกหลังแรกข'องเมืองหาดใหญ่ สร้างเม่ือ พ.ศ.2472 
ถ่ายจากถนนนิพัทธ์อุทิศ 1อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2542

ภาพโดย : มลิวรรณ รักษ์วงศ์



9 7

ภาพท่ี 6 ภาพตึกชิโนโปรตุกีสสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ.2472
ถ่ายจากบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 

ภาพโดย : มสิวรรณ รักษ์วงศ์
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การสร้างห้องแถว ประมาณปี พ.ศ.2459 เจียกีชีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่หมู่บ้าน 
โคกเสม็ดชุนและที่บ้านหาดใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการย้ายสถานีจากอู่ตะ๓ า 
มาตั้งที่โคกเสม็ดชุน ก็ได้เสนอท่ีดินของตนเองเพ่ือใช้ต้ังสถานีรถไฟ61 นอกจากนี้ได้ลงทุนดัดถนน 
ดินสายแรกขึ้นมาหลังสถานีรถไฟ โดยให้ชื่อว่าถนนเจียกีซี โดยตัดออกไปสู่ชานเมืองพร้อมกับการ 
ตัดถนนก็ได้สร้างห้องแถวหลังคามุงจากขึ้นมา 5 ห้องแรกเพ่ือไว้สำหรับรองรับกรรมกรชาวจีน ซ่ึง 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นจากการสร้างทางรถไฟโดยบางคนที่ไม่ประสงค์จะกลับบ้าน ต่อมา 
ประมาณปี พ.ศ.2463 ซึ่งเป็นช่วงท่ีรถไฟลายใต้เปิดใช้แล้วเป็นเวลา 2 ปี ในช่วงน้ีเจียกีซีก็ได้สร้าง 
ห้องแถวเพิ่มขึ้นอีกหลายห้องโดยสร้างต่อจากห้องแถว 5 ห้องแรก ซ่ึงปัจจุบันก็คือ ร้านหนังสือ 
หนานหยาง ร้านรอแยล ร้านสวนลน ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณสี่แยกถนนเจียกีซีลาย 2 ตัดกับถนนเจียกีซี 
บริเวณห้องแถวที่เจียกีซีสร้างขึ้นมาใหม่ได้มีคนเช้ามาเช่าอยู่อาศัยและทำธุรกิจ

ต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เจียกีซีก็ได้สร้างห้องแถวเรือนไม้สองช้ันข้ึนมา 
อีกเป็นห้องแถวหลังคามุงกระเบื้อง โดยสร้างไว้ริมถนนเจียกีซีฝังตรงข้ามกับห้องแถว 5 ห้องแรก 
ซ ึ่งได้เป ิดเป ็นสำนักงานส1วนตัวและให้ชาวจีนไหหลำเข้ามาเช่าทำเป็นโรงแรมชื่อโรงแรม 
วันออน ฝ่อ62

61ลัมภาษณ์กี่ จ ีระนคร,อายุ7 9 ปี, อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่,ลัมภาษณ์ที 
บ้านเลขท่ี 79/17 ถ. ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2538

62 ลักษมี จีระนคร, "ท่านขุนนิพัทธ์จีนนครผู้พัฒนาหาดใหญ่ยุคแรกสุด", คืลปวัฒนธรรม 6 
(ตุลาคม 2528) : 127.
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การขยายตัวของตลาด การขยายตัว และการเติบโตของชุมชนเมืองหาดใหญ่ยังได้ 
ก'อให้เกิดตลาดถาวรขึ้นมาซึ่งในเวลานั้นเรียกกันว,าตลาดโคกเสม็ดชุน หรือตลาดคุณนาย 
เกษร* ** ตลาดโคกเสม็ดชุน หรือตลาดคุณนายเกษรถือได้ว่าเป็นตลาดถาวรแห่งแรกของเมืองหาด 
ใหญ่63 เนื่องจากก่อนหน้านี้หาดใหญ่มืแต่ตลาดนัดโดยเฉพาะตลาดนัดวันอาทิตย์ บริเวณริมคลอง 
อู่ตะเภาตังที่เคยกล่าวมาแล้วในบทต้นๆ ในปี พ.ศ. 2467 ซ่ึงเป็นปีท่ีมืการฉลองเปิดสถานีรถไฟ 
หาดใหญ่และฉลองตลาดหาดใหญ่***พร้อมๆ กันโดยตลาดหาดใหญ่ได้ขยายตัวมาจากตลาดคุณ 
นายเกษรซึ่งได้กลายเป็นตลาดถาวรแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในปีดัง

* ตลาดโคกเสม็ดชุน หรือตลาดหาดใหญ่ประกอบด้วยพ้ืนท่ีบริเวณถนนพิพัทธ์อุทิศ 1,2 และ 
3 ซ่ึงเป็นอาณาบริเวณพ้ืนท่ีของบ้านโคกเสม็ดชุน และบ้านหาดใหญ่ โดยคนเมื่อสมัยประมาณ 70-80 
ปีท่ีแล้วเรียกกันว่า โคกเสม็ดชุน เน่ืองจากพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเป็นปาเสม็ด ใครท่ีต้องการไม้เสม็ดไป 
ทำพ้น ทำร้ัวบ้าน หรือต้องการใบพ้อเพ่ือนำไปทำต้ม หรือต้องการต้นหม้อข้าวแกงลิง ก็ต้องแวะไปหา 
แถวถนนนิพัทธ์อุทิศ า, 2 และ 3 ในปัจจุบัน สมัยก่อนตัวหาดใหญ่จริงอยู่บริเวณถนนราษฎร์เสรีใกล้ 
ริมคลองอู่ตะ๓ า แต่ท่ีบริเวณแห่งน้ีไม่สามารถเจริญไปได้มาก เน่ืองจากท่ีดินล่วนมากแถบน้ีเป็นท่ีดิน 
ของราชพัสดุ โดยรอบๆบริเวณที่ว่าการอำเภอรัศมีประมาณ 500 เมตร ท่ีดิน 80% เป็นของทางราช 
การจึงไม่มีใครกล้าก่อสร้างตึกรามบ้านซ่องท่ีใหญ่โตหรูหราเน่ืองจากท่ีดินไม่ใช่ของตนเอง

** คุณนายเกษรเป็นภรรยาของคุณพระเสน่หามนตรี (ช่ืน สุคนธหงส์) ซ่ึงเป็นนายอำเภอคน 
แรกภายหลังท่ีอำ๓อเหนือเปล่ียนช่ือมาเป็นอำเภอหาดใหญ่ (2457-2464) การท่ีชาวบ้านเรียกว่า 
ตลาดคุณนายเกษร เน่ืองจากคุณนายเกษรเป็นผู้สร้างข้ึนมา ตลาดคุณนายเกษร คาดว่าน่าจะสร้าง 
ขึ้นมาประมาณพ.ศ.2458-2459เป็น1อย่างต่ําโดยตอนแรกเป็นตลาดนัดชั่วคราวก่อนโดยจะมีนัดกัน 
เฉพาะวันอังคาร ต่อมาเม่ือพวกกรรมกรสร้างทางรถไฟ กรรมกรสวนยาง และกรรมกรเหมืองแร่จากท่ี 
อ่ืน  ๆ เข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ีหาดใหญ่มากขึ้นจึงกลายมาเป็นตลาดถาวรในเวลาต่อมา

63 ลัมภาษณ์เลี่ยน ศิริชัย,อายุ 83 ปี 1 ลัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 82 ถ. พลพิชัย อ.หาดใหญ่ 
จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 13 ลิงหาคม 2538.

*** ตลาดหาดใหญ่ในท่ีน้ีได้แก่พ้ืนท่ีบริเวณถนนท้ัง 4 สายท่ีกล่าวมาคือถนนเจึยกีซี ถนนเจีย 
กีชีสาย 1 ถนนเจียกีซีสาย 2 และถนนเจียกีชีสาย 3 ซ่ึงเป็นอาณาเขตพ้ืนท่ีของบ้านโคกเสม็ดชุนและ 
บ้านหาดใหญ่
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กล่าวบริเวณตลาดหาดใหญ่มีบ้านเรือนเพิ่มขึ้นมา 100 กว่าหลังคาเรือนแล้ว6', อย่างไรก็ตาม 
สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในเขตตลาดล่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย โดยคนไทยล่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ทางฝัง 
ริมคลองอู่ตะเภา แต่คนที่อาศัยอยู่ในเขตตลาดมักจะเป็นชาวต่างชาติอย่างเช่น ชาวจีน ส่วนใหญ่ 
จะเข้ามาประกอบธุรกิจการค้าขาย พวกแขก ในช่วงเร่ิมแรกจะเป็นพวกแขกเทศส่วนใหญ่จะเข้ามา 
ประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น รับจ้างเลี้ยววัวเลี้ยงควาย สำหรับฝรั่งในยุคเริ่มแรกจะเข้ามาประกอบ 
อาชีพทำเหมืองแร่64 65 66 เกี่ยวกับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในตลาดหาดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ปรากฏ 
ในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ดังความดอนหน่ึงว่า

พลเมืองโดยมากเปน จีน, แขก, ฝร่ัง, ซึ่งเข้ามาทำการ 
ค้าขาย, เหมืองแร่ และสวนยาง, คนพ้ืนเมืองท่ีเปนไทยมักตังบ้าน 
เรือนอยู่ใกล้บริเวณท่ีว่าการอำ๓ อสำหรับในท้องตลาดแล้วหาบ้าน 
ไทยได้ยากเต็มที66

64 ลักษณมื จิระนคร, ''นิพัทธ์จีนนคร (เจียกีซี), ขุน "ในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 
2529 เล่ม 5 (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, 2529), หน้า 1785-1786.

65 สัมภาษณ์ ก่ี จิระนคร, อายุ 79 ปี 1 อดีตประธานสภาเทศบาลหาดใหญ่, ลัมภาษณ์ที่บ้าน 
เลขท่ี 79 / 17 ถ. ธรรมนูญวิถี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2538., ลัมภาษณ์ 
พระครูวิมลปัญญาสาร, อายุ 78 ปี, เจ้าคณะอำ๓อบางกล่ํา, ลัมภาษณ์ที่วัดยูงทอง ต. ท่าข้าง อ. บาง 
กล่ํา จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2543., ลัมภาษณ์ เล็ก วารีกุล, อายุ 83 ปี, ลัมภาษณ์ที่ 
บ้านเลขท่ี 16 หมู่ท่ี 1 บ้านหัวถนน ต. ทุ่งใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 
2543., ลัมภาษณ์ เลาะ บิลหมาด, อายุ 72 ปี, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 75 / 1  ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ. 
หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 24 พกุษภาคม พ.ศ. 2543., สัมภาษณ์หลวงตาพร้อม สัญญาโม, อายุ 
81 ปี, สัมภาษณ์ที่วัดอู่ตะ๓า หมู่ท่ี 8 ต. คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2543

66 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.5 ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย ข่าวจังหวัดสงขลา "เร่ืองขุมทางหาดใหญ่", เดลิเมล์วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2471
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ภาพท่ี 7 ภาพเมืองหาดใหญ่เม่ือพ.ศ. 2467ถ่ายจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปยัง 
เขาคอหงส์ เม่ือวนท่ี 2 ยันยายน พ.ศ.2467 สังเกตได้จากภาพจะแล 
เห็นรถยนต์ยับรถเจ๊ก(รถลาก) ส่วนป้ายท่ีอร้านค้าเป็นภาษาจีนที่งหมด 
สำหรับหลังคาบ้านหลายหสังยังคงมุงจาก 

ท่ีมา : ได้รับความอนุเคราะห์ภาพจากคุณกี่ จีระนคร
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อย่างไรก็ตามภายหลังการจัดตั้งสุขาภิบาล พ.ศ.2471 ในท้องที่ตำบลหาดใหญ่ก็ได้มีนาย 
ทุนจากต่างถิ่นเข้ามาสร้างตลาดถาวรขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งจึงทำให้เกิดการแข่งขันกันขึ้นมาระหว่าง 
นายทุนในพื้นที่คือ คุณนายเกษรซึ่งเป็นเจ้าของตลาดเก่ากับนายชีกิมหยง ซึ่งเป็นนายทุนจากต่าง 
ถ่ิน ดังข้อความที่หนังสือพิมพ์เดลเมล์กล่าวไว้ความตอนหน่ึงว่า

เวลานี้เรื่องอะไรจะมาซู่ซ่าเท่าเรื่องตลาดของนางเสน่หา 
มนตรี (เกสร) กับนายกิมหยง พ่อค้าจีน จังหวัดสงขลาเปนไม่มี 
แต่เดิมหาดใหญ่ไม่มีตลาดถาวร คงมีแต่ "ตลาดนัด" ซ่ึงเปน 
ประเพณีของทางปักษ์ใต้ ตกลงว่าจะมีกันท่ีไหน, วันอะไรพวก 
แม่ค้าต่าง  ๆ ก็มาพร้อมกันท่ีน่ัน การทำเข่นน้ีแห่งหน่ึงคงจัดให้มี 
ข้ึนไม่เกิน 2-3 คร้ัง ต่อหน่ึงสัปดาห์ ครั้นต่อมานางเสน่หามนตรี 
เจ้าของตลาดนัดได้พยายามจัดตั้งตลาดถาวรประจำขึ้นมาเพื่อ 
เก็บผลประโยชน์การก็ได้เปนไปโดยเรียบร้อย แต่ปัดนี้เกิดตลาด 
ประจำอย่างถาวรขึ้นอีกแห่งหนึ่งเปนของนายกิมหยงพ่อค้า 
สงขลาตั้งขึ้นแข่งขันกับตลาดนางเสน่หามนตรี

ความประสงค์ของนายกิมหยงที่ตั้งตลาดนี้ขึ้นมา ก็เพ่ือ 
หวังจะให้ท่ีดินของตนเจรีญ สะดวกแก่การท่ีจะต้ังโรงร้านข้ึนเก็บ 
ผลประโยชน์ในภายน่า แต่การกระทำของนายกิมหยงค่อนข้าง 
จะแอนตี้นางเสน่หามนตรีอยู่มาก อาทิเซ่น ก่อนเปิดตลาดมี 
โนรา หนังตลุง ฉลองหลายวัน หลายคืน แจกบุหรี่ผู้มาเที่ยวงาน 
ฉลองตลาด จัดรถยนตํให้แม่ค้า 4-5 ดัน สำหรับโดยสารไปขาย 
ของที่ตลาดของตน จากสงขลาโดยไม่คิดค่าโดยลาร...และจัด
จ้างคนคอยชักจูงแม่ค ้าตามทางแยกซึ่งอาจไปตลาดเก่าก ็ได้ 
ตลาดใหม่ก็ได้ ให่ใปตลาดของตนเสีย โดยคิดค่าจ้างวันละ
3 บาท นอกจากนี้ยังมีข้อปังดับว่าผู้ขายของตลาดใหม่จะต้อง 
ขายของให้ถูกกว่าตลาดเก่า เพ่ือเป็นการล่อ'ใจผู้ซือ ส่วนเงินท่ี 
ขาดทุนไปเท่าไร นายกิมหยง ยอมจ่ายทดรองให้ ตัวอย่างเช่น 
เนื้อหมูตลาดเก่าขายชั่งละ 60 สต. ตลาดใหม่คงขายเพียงชั่งละ 
40 สต. เท่าน้ัน
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กล่าวกันว่านายกิมหยงยอมสละทุนนับเปนจำนวนหมื่น 
เพื่อบำรุงตลาดใหม่ให้เจรณ แต่มีข้อน่าจะกล่าวอีกหน่อยว่านาย 
กิมหยงกล้าจ้างคนให้ใปพูดจาเกลี้ยกล่อมบรรดาพวกพ่อค้าแม่ค้า 
ให้ใปขายที่ตลาดใหม่ได้ โดยอาศัยอำนาจเงินเป็นเครื่องจูงใจผู้ที่ 
เห็นแก,ประโยชน์ก็เลยพากันไปขายของท่ีตลาดใหม่67

การสร้างถนน ต่อมาเมื่อมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เจียกีซีก็ได้ทำการตัดถนน 
เพ่ิมข้ึนอีก 3 ลาย คือ ถนนเจียกีซีลาย 1 ถนนเจียกีชีสาย 2 และถนนเจียกีซีลายร68 โดยในขณะน้ัน 
ถนนทั้งสามลายยังเป็นเพียงถนนดินเท่านั้น ถนนทั้งสามสายที่กล่าวมาได้ตัดเป็นตาหมากรุกเพื่อ 
เช่ือมต่อกับถนนเจียกีซีซึ่งเป็นถนนท่ีตัดเช่ือมต่อกับสถานีรถไพ่ การวางยังเมืองดังกล่าวเจียกีซีได้ 
ความคิดมาจากเมืองสุไหงปัตตานีประเทศมลายูเนื่องจากสภาพของเมืองลุไหงป็ตตานีมีลักษณะ 
คล้ายคลึงกับพื้นที่ที่เจียกีซีได้จับจองเอาไว้ซึ่งต่อมาพื้นที่บร้เวณดังกล่าวก็ได้กลายเป็นตัวเมืองหาด 
ใหญ่ อย่างไรก็ตามการตัดถนนเพิ่มขึ้นดังกล่าวมืผลทำให้ตัวเมืองขยายออกไปทางทิศตะวันออก 
มากขึ้น และทำให้ประชาซนจากที่ต่าง  ๆ โดยเฉพาะชาวจีนจากประเทศเพื่อนบ้านต่างพากันหลั่ง 
ไหลเข้ามาตั้งบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ บริเวณถนนทั้งลี่สายมากขึ้น ส่งผลให้กลายเป็นที่อยู่ของ 
ชาวจีน โดยเห็นได้จากป้ายหน้าร้านท่ีแขวนอยู่บริเวณถนนท้ัง 4 ลายล้วนแต่เป็นตัวหนังสือที่เขียน 
เป็นภาษาจีนทั้งนั้น (ดูภาพท่ี 9 ประกอบ)

67 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร./ ม.26.รก/า0 เอกลารกรมราชเลขาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย" เร่ืองจังหวัดสงขลา (3 พ.ค. 2471 - 28 ก.พ. 2472).

68 "ชีวประวัติขุนนิพัทธ์จีนนคร", ใน ขุนนิพัทธ์จีนนคร (หาดใหญ่ : โรงพิมพ์ไทยนำ, 2528), 
ไม่มีเลขหน้า, (พิมพ์เน่ืองในโอกาสพิธีเปิดอนุสาวรีย์ขุนนิพัทธ์จีนนคร เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2538)., 
ลักษมี จิระนคร,"นิพนคธ์จีนนคร (เจียกีชี), ขุน", ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคไต้เล่ม 5 (2529 :
1785).
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ภาพท่ี 8 ภาพเมีองหาดใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2474ภาพน้ีถ่ายจากสถานีรถไฟ
หาดใหญ่ตรง’โปยังถนนเจียกีจี(ธรรมนูญ'วิถี) สองข้างฟากถนนจะเป็น 
ร้านค้าซ่ึงส่วนใหญ่เป็นของซาวจีน ภาพน้ีถ่ายเม่ือกันท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ.2474

ท่ีมา : อเนก นาวิกมูล, สมูดภาพสงขลามหาวร็}ราวุร (กรุงเทพมหานคร :
บริษัทอมรินทร์พ'รนต้ิง แอนพับลิซซ่ึง จำกัด(มหาซน), 2536), หน้า 150.
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นอกจากตัดถนนและสร้างห้องแถวแล้วเจียกีชียังได้ขายที่ดินส่วนหนึ่งรมถนนเจียกีชี 
สาย 1 และถนนเจียกีซีสาย 3 ให้กับชาวจีนที่มาจากประเทศมลายูโดยชาวจีนเหล่านี้ได้เข้ามาลง 
ทุนทำสวนยางและเหมืองแร่บริเวณพื้นที่รอบนอกตัวเมืองหาดใหญ่ ซึ่งชาวจีนเหล่านี้ได้เข้ามาปลูก 
บ้านไม้ไว้หลายหลัง ในช่วงแรก  ๆ อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ของขุนนิพัทธ์จีน 
นครจากการสัมภาษณ์ คุณกี่ จิระนคร ซึ่งเป็นบุตรชายท่านได้กล่าวว่า

คุณพ่อ [ขุนนิพัทธ์จีนนคร-ผู้เขียน] ได้พูดไว้ว่าเราเป็น 
เจ้าของที่ดินคนเดียวจะสร้างความเจริญให้กับเมืองคนเดียวย่อม 
ทำไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังเพียงพอ เราจะปลูกบ้านให้เช่าเราไม่มื 
ปัญญาทำเราจึงคิดแบ่งที่ดินให้คนอื่น เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ้เม่ือเขา 
เป็นเจ้าของเขาย่อมฟักเงินลงทุนจะค้าจะขายจะอะไรก็ตามก็ทำให้ 
มีบ้านเรือนเกิดขึ้น69 บางแห่งคุณพ่อยอมไปเช่าที่ดินจากคนอื่น
มาสร้างห้องแถว สมัยน้ันห้องแถวห้องหน่ึงราคา 700-800 บาท 
แกยอมขายไปในราคา 500-600 บาท ยอมขาดทุนเพื่อดึงให้คน 
เข้ามาอยู่หาดใหญ่มากขึ้น70

กิจการโรงแรม การสร้างโรงแรมก็เป็นกิจการท่ีสำคัญอีกด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการ 
ขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2459-2461 มีโรงแรมท่ีสร้างข้ึน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงแรมเค่ียนไท้ โรงแรมหย่ีกิ เจ้าของเป็นชาวจีนไหหลำ และโรงแรมซีฟัดของขุนนิพัทธ์จีนนคร โดย 
โรงแรมท้ังหมดตังกล่าวนี้ล้วนตั้งอยู่ในบริเวณย่านสถานีรถไพ่ ซึ่งปัจจุบันได้แก่บริเวณที่ตั้งธนาคาร 
นครหลวงไทย จำกัด สำหรับลักษณะของโรงแรมท่ีได้มีการสร้างขืนในยุคเร่ิมแรกท่ีหาดใหญ่มัน 
เป็นลักษณะเรืยบง่าย ตัวโรงแรมเป็นฝาไม้ไผ่ขัดแตะ ส่วนหลังคามุงด้วยจากและหญ้าแฝกซึ่งเป็น 
วัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น ตังที่พระประมณฑ์ปัญญา ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำกัด สาขาชลบุรี ได้กล่าวถึงสภาพของโรงแรมที่หาดใหญ่ในยุคตังกล่าวซึ่งท่านเคยไปพักมาว่า

เม่ือ พ.ศ.2462 ผมไปเที่ยวประเทศชวาได้ผ่านหาดใหญ่เป็น 
ครั้งแรกและขากลับได้พักค้างคืนท่ีโรงแรมช่ัวคราวหลังสถานีรถไพ่

69 สัมภาษณ์ ก่ี จิระนคร, อายุ 79 ปี, อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่, ลัมภาษณ์ที ่
บ้านเลขท่ี 79/17 ถ. ธรรมนูญวิถี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2538.

70 เร่ิองเดียวกัน.
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ซึ่งเป็นโรงแรมทำด้วยไม้ใผ่หลังคามุงแฝกใช้ฟากทำด้วยไม้ไผ,
เหมือนกัน แต่ก็พอพักนอนหลับได้สบายดีผมมาคำนึงว่าโรงแรม 
ชั่วคราวน้ีเป็นของใครหนอมาสร้างไว้ เพราะมองดูรอบๆแล้วเป็น 
ป่าละเมาะทั้งนั้น71

ในเวลาต่อมา เมื่อมีผู้คนเดินทางผ่านเมืองหาดใหญ่มากฃ้ึนก็ทำให้มืการสร้างโรงแรมเพ่ิม 
ตามขึ้นมามากมาย โรงแรมในยุคหลังปี พ.ศ. 2463 ระยะต้นๆส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นเรือนไม้ 
2 ช้ัน หลังคามุงกระเบื้อง หรือไม่ก็เป็นเรือนครงตึกคร่ึงไม้ โดยช้ันบนจะเป็นท่ีพัก ส่วนช้ันล่างจะ 
เป็นร้านอาหาร อย่างเช่น โรงแรมอาจิวโฮเต็ล เจ้าของเป็นชาวจีนไหหลำ ชื่อนายลิ่ม องฮุย โดยช้ัน 
บนเปิดเป็นโรงแรมส่วนชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารช่ือห้อเคงรัวอัน โดยมีนายอึ่ง หว่อโหงเป็นผู้จัด 
การ72 นอกจากน้ีก็มีโรงแรมรถไฟในสมัยน้ันเรียกกันว่าโฮเต็ลรถไฟ โดยท่ีโฮเต็ลรถไฟแห่งน้ีเม่ือคร้ัง 
ที่ลมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อปี พ.ศ. 2472 พระองคํใด้ใช้เป็นท่ีพัก 
ระหว่างการเดินทาง ดังข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงไว้ความว่า

เม่ือวันท่ี 3 กันยายนพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงรา 
ชานุภาพได้เสด็จกลับจากปัตตานีโดยขบวนรถไฟสายสุไหงโก-สก 
ประทับท่ีโฮเต็ลรถไฟ ณ สถานีชุมทางหาดใหญ่...ครั้นรุ่งข้ึนวันท่ี 4 
กันยายน เวลาประมาณ 9 น. เศษ ได้เสด็จรถยนต์จากหาดใหญ่ 
ไปจังหวัดอะลอสตาร์ (ไทรบุรี) เพื่อประสงศ์ในกิจอันสำคัญ73

71 พระประมณฑ์ปัญญา, “ประ1วัติขุนนิพัทธ์จีนนคร”, ใน ขนนิพัทธ์จีนนคร (หาดใหญ่ :
โรงพิมพ์ใทยนำ 2528), ไม่มีเลขหน้า.

72 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.ก/ๆ0 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
ข่าวจังหวัดสงขลา "เร่ืองฆาตกรรมสยดสยองจีนกุลีถูกคนร้ายจับเชือดคอด้วยมีดหมู" เดลิเมล์16 
เมษายน 2472

73 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7ม.26.5ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย ข่าว จังหวัดสงขลา
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นอกจากโรงแรมอาจิวโฮเต็ลและโรงแรมรถไฟดังท่ีกล่าวมา ในยุคดังกล่าวยังมี โรงแรมนิป 
ปอน ซึ่งเจ้าของเป็นซาวญี่ป่นชื่อนายเคซิบะ7',โดยโรงแรมดังกล่าวต้ังอยู่ที่ตลาดโคกเสม็ดชุน

โรงมหรสพและสถานบันเทิง สิ่งบันเทิงที่มีปรากฎแพร่หลายอยู่คือ ภาพยนตร์งิ้วและ 
ละคร โดยโรงภาพยนตร์จะเป็นที่นิยมลนใจของผู้คนอย่างมาก ซึ่งภาพยนตร์ในยุคเริ่มแรกมีอยู่
เพียงโรงเดียวคือ โรงภาพยนตร์ของคุณนายเกษรหรอท่ีซาวบ้านในสมัยนันเรียกกันว่าวิกคุณพระ 
ตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 246774 75 วิกนี้ตั้งอยู่บริเวณตลาด'โคกเสม็ด1ชุน ซึ่งในปัจจุบันคือศูนย์ 
การค้าสันติสุขและร้านยงดี ลักษณะของโรงภาพยนตร์สมัยก่อนจะมีลักษณะเป็นอาคารไม้หลังคา 
มุงสังกะสี ฝาก้ันสังกะสีภายในโรงจะมีม้าน่ังไม้กระดานสำหรับให้คนน่ังซม ภาพยนตร์เป็นหนัง
ใบ้ มีภาพฝนตก โดยจะมีคนน่ังอยู่หลังจอ คอยเอาหินกรวดใส,ถาดทองเหลือร่อนไปมาเพ่ือให้เกิด 
เสียงดังคล้ายฝนตก ล่วนภาพยนตร์ท่ีมีม้าว่ิง ก็จะมีคนนั่งอยู่หลังจอคอยเอากะลามะพร้าวเคาะลงบน 
พ้ืนกระดานทำให้เกิดเสียงดังกุกๆ คล้ายกับเสียงเวลาม้าวิ่ง และภาพยนตร์สมัยดังกล่าวซาวบ้าน 
จะเรยกกันว่าหนังญี่ป่น76 ในโรงภาพยนตร์นอกจากมีการฉายหนังดังที่กล่าวมาแล้วยังมีการแสดง 
งิ้วและละครอยู่ไม,ได้ขาดโดยเฉพาะละครที่มีคนนิยมมากในยุคนันได้แก่ละครทองเบิมและละคร 
ทองลุก77

74 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร/ ม.26.5/10 เอกลารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย
เร่ืองญ่ีปุนโคกเสม็ดชุนถูกขโมย เดลิเมล์22 พฤษภาคม 2472.

76 สัมภาษณ์สมบูลย์รัตนอุดม, อายุ 70 ปี, อาชีพค้าขาย 1 สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 1 1 0 / 8  
ถ.ศรีภูวนารถใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2543, สัมภาษณ์กี่ จิระนคร, อายุ 
79 ปี, อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ,1สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 79 / 17 ถ. ธรรมนูญวิถี 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542.

76 สัมภาษณ์ เล่ียน ศิริชัย, อายุ 83 ปี, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 82 ถ. พลพิชัย อ. หาดใหญ่ 
ขจ. สงขลา เม่ือวันท่ี 13 ลิงหาคม 2538.

สัมภาษณ์ เล่ียน ศิรีชัย, อายุ 83 ปี, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 82 ถ. พลพิชัย อ. หาดใหญ่ 
จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2538.

77 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม. 26.5 ก/ๆ0 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวง 
มหาดไทย เร่ืองชุมทางหาดใหญ่ "การมหรศพ", เดลิเมล์วันที่ 8 มีนาคม 2471., พลับ ไชยวงศ์, บันทึก 
ความทรงจำของพลับ ไชยวงศ์ (ลายมือเขียน) ไม่มีเลขหน้า.
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ต่อมานายชีกิมหยงยังได้สร้างโรงภาพยนตร์ข้ึนมาอีกแห่งหน่ึง ชื่อว่า โรงภาพยนตร์คิงล์ 
ตั้งอยู่ใกล้กับบรเวณตลาดกิมหยง โดยโรงหนังคิงล์ดังกล่าวได้สร้างฃึนมาแบบเดียวกับโรงละคร
ของฝรั่งซึ่งถือได้ว่าทันสมัยมากในยุคดังกล่าว เน่ืองจากรูปแบบของโรงหนังและโรงมหรสพในยุค 
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารไม้ หลังคามุงลังกะสีเท่านั้น เก่ียวกับโรงหนังของนายชีกิมหยง มี 
กล่าวถึงไว้ไน หนังสือพิมพ์ เดลิเมล์ ความตอนหน่ึงว่า

เม่ือพูดถึงวิกท่ีสร้างข้ึนใหม่นี้ชวนให้เกิดเปนปัญหาว่า 
เจ้าน่าที่อนุญาตให้กัน อย่างไร เพราะวิกท่ีสร้างขึนนันสร้างทำ 
นองกับโรงละครฝร่ัง ซึ่งเปนการผิดต่อพระราชบัญญ่ติจัดการ 
มหรสพทั้งได้ทราบว่าวิกทำนองน้ีได้มีผู้ขออนุญาตจะต้ังแสดง 
ที่สงขลามาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อนุญาต แต่ไฉนบัดน้ี 
จึงจะอนุญาตให้แสดงที่หาดใหญ่ได้78

78 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.5ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวง 
มหาดไทย "เร่ืองชุมทางหาดใหญ่ การมหรสพ", เดลิเมล์วันที่ 8 มีนาคม 2571.
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ภาพท่ี 9 ภาพป้ายหน้าร้านท่ีเขียนเป็นภาษาจีน ถ่ายเม่ือ วันท่ี 2 มิถุนายน 
พ.ศ.2474 ภาพนี้ถ่ายจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปยังถนนเจียกีขี 
(ธรรมนูญวิถึ)

ท่ีมา : ได้รับความอนุเคราะห์ภาพจาก คุณพ้ซนี ตันสกุล
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ความเปลี่ยนแปลงของกิจการด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม 
ด้านอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวและการเติบโตของเมืองหาดใหญ่ที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 
ด้วย อาท ิ การสร้างโรงเรียน และคลีนิครักษาผู้ป่วย โดยโรงเรียนท่ีสร้างข้ึนมาในยุคแรกๆ น้ันใด้แก่ 
โรงเรียนสอนภาษาจีนตั้งอยู่บริเวณทางแยกของถนนธรรมนูญวิถีตัดกับถนนเสน่หานุสรณ์ใน 
ปัจจุบัน โดยโรงเรียนจีนแห่งน้ีสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ลูกหลานซาวหาดใหญ่ใช้เป็นสถานศึกษามีชื่อว่า 
โรงเรียนจงห้วยิฉิน79 80 โดยได้ทำการเปิดสอนครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2467 นอกจากการก่อต้ังโรงเรียน 
ลอนภาษาจีนแล้ว ในปีดังกล่าวยังมีการก่อตั้งคลีนิคตรวจรักษาโรคของนายแพทย์ซาวอินเดียอย่าง 
น้อย 3 คน ซึ่งได้เข้ามาตั้งรกรากท่ีหาดใหญ่ในช่วงดังกล่าวน้ันด้วย กล่าวคือ นายแพทย่วิรียะ มา 
แม่นสกุล นายแพทย์แซม โทมัล และนายแพทย์พีอาร์พิเลย์60โดยนายแพทย์ทั้ง 3 ได้เช้ามาพร้อม 
กับชาวอินเดีย และชาวปากีสถานที่ได้เข้ามามีอาชีพค้าขายผ้าแพรพรรณ และค้าขายวัว81 82 โดย 
นายแพทย์วิรียะ มาแม่นสกุล ได้ทำการเปิดคลีนิคอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟซ่ึงในปัจจุบันเป็นเกส 
เฮ้าล่ใกล้กับศูนย์การค้าโรบินลัน ล่วนหมอพีอาร์พีเลย์จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประดี สนิทมัจโร 
ซึ่งเป็นลูกลาวของหมอพีเลย์ ได้กล่าวถึงหมอพีเลย์ไว้ว่าหมอพีเลย์ได้ทำการเปิดคลีนิครักษาโรคทั่ว 
ไปภายใต้ชื่อ ร้านดาราสยามโอสถ ต้ังอยู่บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ปัจจุบันได้กลายเป็นร้านรุ่งแสง 
อะไหล่ยนต์ โดยร้านดาราสยามโอสถได้ทำการเปิดรักษาคนไข้มาจนถึงปี พ.ศ. 2493 ก็ได้ย้ายมา 
ตั้งยังบริเวณถนนศุภสารรังสรรค์62เนื่องจากในปีดังกล่าวได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นที่เมือง 
หาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ตลอดทั้งลาย โดยต้นเพลิงเกิด1จากปัมน้ัามัน'ซ่ึง'ได้

79 "พลิกแฟ้มโรงเรียนศรีนคร : จงฝายิฉิน". โฟกัสสงขลา 2 (7-13 มิถ ุนายน2542) : 13..
ยรรยง จิระนคร, "ประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กท่ีเมืองหาดใหญ่ระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี 2," ในขน
นิพัทธ์จีนนคร (หาดใหญ่ : โรงพิมพ์ไทยนำ, 2528), ไม่มืเลขหน้า., สัมภาษณ์กี่ จิระนคร, อายุ 79 ปี, 
อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองหาดใหญ่, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 79 / 17 ถ. ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ 
จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2538.

80 "แพทย์อินเดีย : การต้ังถ่ินฐานในหาดใหญ่", โฟกัสสงขลา 2 (10-16 พฤษภาคม 2542):
13.

81 สัมภาษณ์เชษฐ ชัยวิวัฒนพงศ์, อายุ 73 ปี, อดีตพ่อค้าวัว, สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 60 ถ. 
สาครมงคล อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2543, สัมภาษณ์เอี่ยม ทวีรัตน์, อายุ 76 
ปี, อดีตเคยเป็นผู้เล้ียงวัวให้กับกำน์นวร ทวีรัตน์, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 109 ถ. กาญจนวนิช อ. หาด 
ใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543.

82 สัมภาษณ์ ประดี สนิทม้จโร, อาจารย์โรงเรียนบ้านคลองหวะ, 20 กุมภาพันธ์ 2542.
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ระเบิดข้ึนมา ได้ทำการเผาผลาญบ้านเรีอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรีอนไมใด้รับความเลียหายตลอดถนน 
นิพัทธ์อุทิศ83 1 จึงเป็นเหตุทำให้ร้านดาราสยามโอสถต้องย้ายมาตั้งยังบริเวณถนนศุภสารรังสรรค์ 
ดังกล่าว นอกจากการเปิดคลีนิคของนายแพทย์อินเดียดังกล่าว ที่หาดใหญ่สมัยนั้นยังมีร้านขายยา 
ซึ่งเรียกกันว่า โรงขายยา มีอยู่ด้วยกัน 3 ร้าน ดังมีกล่าวถึงใว่ในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ ดังความตอน 
หน่ึงว่า

โรงขายยามีอยู่ 3 ร้านด้วยกัน ทั้งหมดเจ้าของเป็นซาว 
สิงหล แต่ที่เจริญที่สุด คือ ยูไนเติดฟามาซี แห่งเดียวเท่านั้น84

การขยายตัวและการเติบโตของเมืองหาดใหญ่นอกจาก การสร้างถนน ห้องแถวหลังคา 
มุงจาก อาคารร้านค้า ตึกแถว การเพ่ิมข้ึนของจำนวนประชากร การสร้างตลาดถาวรแห่งแรกขึ้นมา 
การเปิดคลีนิค โรงเรียนสอนภาษาจีน และการมีร้านขายยา ดังกล่าวแล้ว การสร้างโรงภาพยนตร์ 
และโรงแรมก็เป็นส่วนหน่ึงของการขยายตัวเมืองหาดใหญ่ในยุคแรกๆ ด้วยเช่นกัน

จากที่กล่าวมา การเพิ่มมากขึ้นของประซากรและความเปลี่ยนแปลงของอาคารสิ่งก่อ
สร้าง ตลอดจนกิจการที่สำคัญด้านต่างๆ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนเมืองหาดใหญ่ที่มี 
การขยายตัวและเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

83 สัมภาษณ์ เอ่ียม ทวีรัตน์, อายุ 76 ปี, อดีตเคยเป็นผู้เล้ียงวัวให้กับกำนันวร ทวีรัตน์, 
สัมภาษณ์ที่บ้านเลขท่ี 109 ถ. กาญจนวนิช อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2543.

84 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.5 ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย 
ข่าวจังหวัดสงขลา"เรื่องสภาพหาดใหญ่", เดลิเมล์วันที่ 1 4 สิงหาคม 2471.
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ภาพท่ี 10 ภาพนายแพทย์อินเดียท่ีเข้ามาเปีดคลินิกรักษาโรคที่หาดใหญ่
ช่วงปี พ.ศ.2467 โดยส่วนของนายแพทย์พีอาร์ พีเลย์ได้เปีดคลินิก 
ช่ือ ดาราสยามโอสถ บริเวณถนนนิพัทธ์'อุทิศ 1 

ท่ีมา : “ดาราสยามโอสถ : อิกหนึ่งตำนานแพทย์อินเดียในหาดใหญ่,” โฟกัสสงขลา 
2(17-23 พฤษภาคม พ.ศ.2542) : หน้า 3.
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การจัดระเบียบของชุมชน การจัดระเบียบของชุมชนเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของการสุขาภิบาลยังเป็นปัญหาอยู่ไม่น้อย จึงเป็นเหตุให้คนท้องถ่ินเรียกร้องให้รัฐจัดตั้งสุขาภิบาล 
หาดใหญ่ขึ้นมา ดังเห็นได้จากข้อความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เดลิเมล์ ความตอนหน่ึงว่า

พลเมืองโดยมากเปนจีน แขก ฝร่ัง ซึ่งเข้ามาทำการค้า 
ขาย ทำเหมืองแร่ และสวนยาง คนพ้ืนเมืองท่ีเปนไทยมักต้ังบ้าน 
เรือนอยู่ใกล้ท่ีว่าการอำ๓ อ สำหรับในท้องตลาดแล้วหาบ้านไทย 
ได้ยากเต็มที การสุขาภิบาลที่เปนอยู่ในเวลานี้ก็อาศัยพวกพ่อค้า 
จัดจ้างให้กุลีทำไปตามลำพัง ทางฝ่ายบ้านเมืองยังมิได้เอาใจใส,
เลย ถนนในตลาดสกปรกโลมมมาก ยิ่งในกุดูฝนด้วยแล้วเดิน 
แทบไม่ได้ทีเดียว เพราะถนนเปนโคลนตม บางสายมีกลิ่นเหม็น 
อันเนื่องมาจากตามโฮเต็ลมักทิ้งเศษขยะมูลฝอย, อุจจาระลงไว้ 
ตามท่อข้างถนน เมื่อเปนการลมควรอย่างยิ่งที่ทางฝ่ายบ้านเมือง 
จะต้องประกาศใช้พระราชมัญญ่ติจัดการสุขาภิบาล สำหรับหาด 
ใหญ่ขึ้นบ้าง85

ในที่สุดทางรัฐบาลจึงได้ประกาศการจัดตั้งสุขาภิบาลท้องที่อำเภอหาดใหญ่ขึ้นมาในวันที่ 
25 กรกฎาคม พ.ศ.247186 เพื่อความเป็นระเบียบของการปกครองบ้านเมือง และเพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน เก่ียวยับการจัดดังสุขาภิบาลท้องที่อำ๓ อหาดใหญ่ได้มืกล่าวถึงไว้ในเร่ืองสุขาภิบาล 
จังหวัดสงขลาความตอนหนึ่งว่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับใบบอกสมุหเทศาภิบาล 
สำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราชว่าในเวลานี้การก่อสร้างบ้าน 
เรือนที่ตำบลหาดใหญ่ อำ๓ อหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้เจริญเป็น 
ปีกแผ่นไชยภูมิที่กิอยู่ในทำเลอันเหมาะ เพราะเป็นชุมทางรถไพ่

85 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร./ ม.26.5ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองชุมทางหาดใหญ่ "การสุขาภิบาล", เดลิเมล์วันที่ 8 มีนาคม2471.

86 ประภัสสร อิทธิเสน, "บทบาทของสุขาภิบาลท่ีมีต่อทา?ปกครองตนเองในท้องถ่ินระหว่าง 
พ.ศ. 2441-2476." (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงไต้ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523)หน้า 61.
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การค ้าขายก ็เจร ิญ ม ากแต ่ย ังห ย ่อน ใน การอน าม ัยและการ 
สุขาภิบาล สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศริธรรมราชจึงเห็นว่าถึง
เวลาอันสมควรที่จะได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส ุขาภิบาล 
หัวเมือง ร.ศ.127 ในตำบลหาดใหญ่น้ีเพื่อประโยชน์ และความสุข 
สำราญแก่ประชาชน87

โดยในการประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลหาดใหญ่ในครั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ 
ประกาศให้สุขาภิบาลมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ตารางกิโลเมตร โดยได้ทำการกำหนดอาณาเขตไว้ทุกด้าน 
ทั้งด้านเหนือ ด้านตะวันออก ด้านใต้ ด้านตะวันตก โดยในเขตที่จะจัดการสุขาภิบาลนืมื 654 
บ้าน และ 231 หลังคาเรือน มีราษฎรชายหญิงรวม 2950 คน และมีการกำหนดอัตราค่าภาษีโรง 
ร้านต่างๆ88

ภาพความเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่ภายหลังการจัดตั้งสุขาภิบาล ดังปรากฏอยู่ใน 
ข้อเขียนของผู้ใช้นามแฝง" โชษิณัมพร'’ ท่ีได้บรรยายให้เห็นไว้ว่า

หาดใหญ่นี้เปนสถานที่มีชนชาวต่างประเทศชอบมาเที่ยว 
และชอบเข้ามาตั้งการค้าขาย และต้ังท่ีประกอบกิจการอ่ืน  ๆ เน่ือง 
กับการอาชีพ ส่วนชนชาติซึ่งอยู่ในสยามตลอดจนเจ้านายผู้ใหญ่ 
ย่อมใฝ่ฝันถึงเสมอ เพราะหาดใหญ่ เป็นชุมทางรถไฟชุมนุมการค้า 
ขาย ชุมนุมท่ีต้ังบริษัทใหญ่ๆ มีกรรมกรนับต้ังพัน  ๆ คน ส่วนทาง 
ราชการเล่ายิ่งเพิ่มหน้าที่ และแผนกมากขึ้นเป็นลำดับ เช่น เพ่ิม 
การสุขาภิบาล และกองตรวจคนเข้าเมือง เพ่ิมโทรศัพท์สำหรับ 
ประชาชน ในตลาดมีโรงไฟฟ้าโรงทำน้ําแข็ง โรงมหรสพถึง 2 โรง

87 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7ม.7.4/3 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย เรือง 
สุขาภิบาลจังหวัดสงขลา (23 พ.ค. - 25 ก.ค.2471)

88 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.7.4/3 เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองสุขาภิบาลจังหวัดสงขลา (23 พ.ค.-25 ก.ค.2471)
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ห้องแถวแต่ล้วนเป็นตึก และเรือนโรงอันเป็นส่ิงถาวรท้ังน้ัน พ้ืนท่ีก็ 
ไม,แฉะ นับว่าเป็นที่ทำเลเหมาะเจาะด้วยประการทังปวง89

เส้นทางคมนาคม ความเจรืญของเมืองหาดใหญ่นอกจากได้มีการปรับปรุงในเรื่องของ 
การสุขาภิบาลต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการปรับปรุงในเรื่องการคมนาคมขนล่งด้วย โดยในช่วง 
ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเล้นทางโดยเฉพาะเล้นทางจากหาดใหญ่ไปสงขลา และเล้นทางจากหาด 
ใหญ่ไปไทรบุรีด้วยการลาดยางแอสฟัลติ90 เพื่อจะได้สะดวกในการคมนาคมขนล่งโดยเฉพาะใน
เรื่องการติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆ ดังข้อความท่ีกล่าวถึงไว่ไนหนังสือพิมพ์กรุงเทพวารศัพท์เก่ียว 
กับสภาพเมืองหาดใหญ่ดังข้อความตอนหนึ่งว่า

การคมนาคม และการติดต่อขนส่งระหว่างหาดใหญ่กับ
อำเภอ และจังหวัดอ่ืน  ๆ นั้นเปนของสำคัญ และ'จำเปนท่ีสุด 
สำหรับหาดใหญ่ เพราะหาดใหญ่เปนตลาดศูนย์กลางของการค้า 
ทางภาคใต้แห่งหนึ่ง จึงย่อมมีการติดต่อกับตลาดการค้าแห่งอื่น  ๆ
เสมอ แต่หาดใหญ่มีการคมนาคมได้ทางเดียวคือ ทางบก สำหรับ 
ทางบกนอกจากทางรถไฟแล้วก็ต ้องนับว,าทางหลวงเป็นทาง 
คมนาคมที่จำเป็นสำคัญยิ่งของหาดใหญ่ และก็เพราะทางหลวงนี้ 
ที่ได้ช่วยส่งเสริมให้หาดใหญ่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเท่าเทียมจังหวัดอื่น  ๆ
ท้ัง  ๆ ที่หาดใหญ่มืฐานะเพียงอำ๓ อเท่าน้ัน ทางหลวงที่นับว่าเป็น 
ลายสำคัญของหาดใหญ่ก็คือ ลายจากหาดใหญ่ไปสงขลา ลาย 
หน่ึง และสายหาดใหญ่ไปเมืองไทรบุรีตลอดไปจนถึงปีนังได้น้ันอีก 
ลายหนึ่ง...และเนื่องจากหาดใหญ่มีการค้าติดต่อกับต่างประเทศ 
เช่นน้ัน ถนนหนทางจึงได้รับการบำรุงดีข้ึนยกเว้นแต่ภายในตลาด 
การค้าอันทำให้การคมนาคมติดต่อได้สะดวก และเร็ว ดังนีแหละ

89 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.รก/21 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย 
"เร่ืองเก็บตกอีกช้ินหน่ึงความเป็นเอกชน", เดลิเมล์วันที่ 30 กรกฎาคม 2472.

90 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 ม.26.5ก/10 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองสภาพหาดใหญ่"การคมนาคม" เดลิเมล์ วันท่ี 1 4 ลิงหาคม2471.
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รถยนต์ที่จอดอยู่กลางถนน และวิ่งอยู่หาดใหญ่นั้นมีจำนวนตั้ง 50 
เปอร์เซ็นต์ เป็นรถมาจากจังหวัดต่าง  ๆในแหลมมะลายู91

จากที่ได้มีการปรับปรุงเล้นทางการคมนาคมดังกล่าวได้ล่งผลให้หาดใหญ่มีความคึกคัก 
มากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดหาดใหญ่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านการค้าที่สำคัญ เมื่อการ 
คมนาคมสะดวกสบายมากขึ้นก็ทำให้ผู้คนจากที่ต่าง  ๆ เข้าทำการค้าขายและสร้างบ้านเรือนยัง 
บริเวณแห่งนี้มากขึ้น เช่น จากมลายู จากหมู่บ้านต่าง  ๆ หรือแม้กระท่ังจากกรุงเทพฯ ต่างก็ได้ 
อพยพ เข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้นทำให้ตลาดหาดใหญ่มีความเจริญเติบโตมากขึ้นจนในที่สุด 
ทางการจึงได้ประกาศยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 247891 92 สำหรับพ้ืนที่ของเขตเทศบาลตำบลนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ยังคงเน้ือท่ี 
5 ตารางกิโลเมตรไว้เช่นเดิม ( ดูจากแผนผังที่ )

เกี่ยวกับการยกฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ ในคร้ังน้ีตอนแรก 
ทางการมีความเห็นที่จะยกฐานะจากสุขาภิบาลตำบลขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหาดใหญ่ในปีพ.ศ. 
2478 แต่ปรากฏว่าทางการเกิดปัญหาติดขัดบางประการ ดังข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้

อน ึ่งใน การท ี่จะ เป ล ี่ยน ส ภ าพ ท องถ ิ่น ได ้จ ัดการ 
สุขาภิบาลเปนเทศบาลนี้โดยเฉพาะสำหรับท้องถิ่นสุขาภิบาล 
ตำบลหาดใหญ่แม้จะมีจำนวนราษฎรภายในเขตอยู่หนาแน่น ใน 
เวลานี้เข้าเกณฑ์อันอาจจะจัดเปลี่ยนสภาพเป็นเทศบาลเมืองได้ 
ตามตอน 2 ของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศ

91 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร.7 มร. 13/75 เอกสารกรมราชเลขาธิการกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง สภาพหาดใหญ่ กรุงเทพวารศัพท์วันท่ี 1 ตุลาคม 2479.

*เกี่ยวกับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศษาลตำบลนั้น'ในตอนแรกทางการมีความประสงค์'จะยก 
ฐานะเป็น เทศบาลอำ๓อแต่ติดขัดอยู่ตรงจำนวนประชากรของเมืองหาดใหญ่มีความไม่แน่นอนเน่ือง 
จากส่วน,ใหญ่ แล้วเป็นซาวจีนที่มาจากมลายูเข้ามาทำการค้าขายเมื่อเวลาใดที่การค้าซบเซากิจะกลับ 
ไปประเทศของตนทำให้จำนวนประชากรมีความไม่แน่นอน และทำให้ไม่สามารถจัดตังเป็นเทศบาล 
อำเภอได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

92 เทศบาลนครหาดใหญ่, ประว้ติความเป็นมาของเทศบาลนครหาดใหณ่ (หาดใหญ่ : ม.ป.ป.)
ไม่มีเลขหน้า. (พิมพ์ดีด).
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บาล พ.ศ. 2476 น้ันก็ดี แต่ผู้คนพลเมืองในท้องถ่ินน้ีโดยมากเป็น 
คนต่างด้าว เข้ามาอาศัยตั้งทำการค้าขายประกอบอาชีพโดยเช่า 
ถือที่อยู่ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ชั่วเวลาที่การค้าเจริญดี เมื่อการค้า 
ขาย‘ฝืดเคืองตกตํ่าก็อพยพกลับไปเสีย ท้องถ่ินซักร่วงโรยลงทันที 
ความเป็นปีกแผ่นแน่นหนาของผู้คนพลเมืองในเขตท้องถิ่นยังไม่ 
แน่น

เมื่อสภาพความเป็นอยู่ของคนพลเมืองยังไม่เปนหลักฐาน 
อันมั่นคงแน่นอนเช่นน้ี ถ้าจัดท้องถิ่นเปลี่ยนสภาพเปนเทศบาล
เมืองข้ึน ผลประโยชน์ท่ีจะได้มาบำรุงก็คงไม่เพียงพอแก่การที่จะ 
บำรุงท้องถิ่นอันมีฐานะเปนเทศบาลเมืองได้เต็มภาคภูมิเปนแน่ 
ข้าพเจ้า [พระสาครบุรๆนุรักษ์-ผู้เขียน] ได้พิเคราะห์โดยถ่ีถ้วนแล้ว 
เห็นว่าในชั้นนี้จึงควรเปลี่ยนลภาพท้องถิ่นสุขาภิบาลตำบลหาด 
ใหญ่ให้เปนเพียงเทศบาลตำบลหาดใหญ่ไปก่อน ต่อไปในภาย
หน้า เมื่อผู้คนพลเมืองได้ตั้งตัวเป็นผู้มืหลักฐานอยู่ประจำเป็นปีก 
แผ่นแน่นหนาแล้ว จึงค่อยขยายการจัดเป็นเทศบาลเมืองต่อไป93

การขยายตัวและการเติบโตของชุมชนเมืองหาดใหญ่นอกจากการยกฐานะขึ้นเป็นเทศ 
บาลตำบลแล้วคณะมนตรีเทศบาลตำบลยังได้จัดทำรายงานประจำปีเทศบาลตำบลขึ้นมาเพื่อ 
ความเป็นระเบียบของการบริหารโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

1. ว่าด้วยจำนวนราษฎรบ้านเรือน และยานพาหนะภายในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่ 
ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นตารางได้ดังนี

93 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, มท.5.16.4/13 เร่ืองสมาชิกสภาเมืองสงขลา และตำบลหาด 
ใหญ่ (พ.ศ. 2477-2478)
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงบํญชีสำมโนครัวในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่ พ.ศ. 2478
ตำบล ชาย หญิง

ก่อน พ.ศ. 
2478

เกิด มา ตาย ไป คงอยู่ ก่อนพ.ศ 
2478.

เกิด มา ตาย ไป คงอยู่

หาดใหญ่ 
รวมทั้งสิ้น

1998 74 83 36 45 2,074 1584 38 64 15 34 1638
1998 74 83 36 45 2,074 1584 38 64 15 34 1638

ท ี่ม า: ปรับปรุงจาก กองจดหมายเหตุแห่งชาติ,มทร. 1 6 .6 /1 1  เอกสารกระทรวงมหาดไทยเรอง 
รายงานประจำปีจังหวัดสงขลา ( หาดใหญ่ ) พ.ศ. 2478-2479

2. ว่าด้วยการเงิน

ก. รายรับใน พ.ศ. 2478 จัดเก็บได้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 9 ธันวาคม มีดังน้ี คือ 
ค่าภาษีโรงร้าน 3109.81 บาท ค่าคอกสัตว์ ค่าเบ็ดเตล็ด 1 บาท ค่าผูกขาดตั้งถังเทอุจจาระ 
1412 บาท ค่าเช่าที่ดิน 383.16 บาท ค่าบำรุงถนนเบิกจากกองทาง ค่าตลาดนัด ท่าเรือจ้วง
435.96 บาท ค่าทดแทนเงินเดือนแพทย์360 บาท รวมเงินท่ีเก็บได้ท้ังหมด 5701.93 บาท94

ข.. การโยธาในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่

1. ได้จัดการบดทับถนนสาย 3 ซึ่งจัดทำเป็นถนนหินท่ีค้างมาจากศกก่อนให้เป็นท่ีเรียบ 
ร้อย จากถนนซอยหลังตลาดชีกิมหยง (ดวงจันทร์) ไปจนจดถนนเจียกีซี

จัดทำถนนดินจากถนนสาย 1 ตอนสุดทางทิศใต้ต่อไปจนจดถนนคลองเรียนระยะทาง 
ยาว 120 เมตร กว้าง 8 เมตร เสร็จจนยวดยานพาหนะเดินได้ และได้จัดการแต่งผิวถนนท่ีถนนเจีย 
กีซีลาย 1-2 ถนนหน้าท่ีว่าการอำ๓ อ ถนนรีมคลองอู่ตะ๓ า และถนนตลาดหาดใหญ่เฉพาะตอนที่ 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ได้ระดับและสะดวกแก่การจราจร

2. ได้จัดการขุดรางระบายนำที่ถนนสาย 1 ถนนเจียกีซี ถนนซอยหน้าบรีษัทยิบอินซอย 
ถนนหน้าอำเภอ ถนนตลาดหาดใหญ่ เพ่ือเป็นการระบายนำให้ไหลสะดวก และทำการขุดคุ้ยลิง

94กองจดหมายแห่งชาติ,มท5. 16.6/11 เอกสารกระทรวงมหาดไทย เรืองรายงานประจำปี 
จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) (พ.ศ. 2478-2479)
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โสโครกท่ีเกรอะกรังในรางระบายน้ีาท่ี ถนนสาย 2-3 และสายท่ีสามตอนหน้าโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือเป็น 
การระบายใหใหลลงคลองได้สะดวกยิ่งข้ึน

ค.. การประปา

1. การประปาในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่ ยังไม่ได้จัดทำและจะได้จัดทำต่อไปเมื่อการ 
เงินของเทศบาลดีขึ้นกว่าเวลานี้

จ. การศึกษา

ในเรื่องการศึกษาภายในเขตเทศบาลตำบลหาดใหญ่มีโรงเรียนเทศบาลตำบลหาดใหญ่ 
1 แห่ง การศึกษาของโรงเรียนนี้มีเพียงประโยคประถมบริบูรณ์ ชาย-หญิง (ช้ัน 6) โดยเมื่อเดือน 
เมษายน 2478 มีนักเรียนชาย 116 คน หญิง 87 คน รวม 203 คน ลิ้นปีมีนักเรียนชาย 134 คน 
หญิง 83 คนรวม 217 คน95

95กองจดหมายเหตุแห่งชาติ,มท.5.16.6/11 เอกสารกระทรวงมหาดไทย เรีองรายงานประ 
จำปี จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) (พ.ศ. 2478-2479).



121



122

3.2.3 ผลกระทบของการเกิดเมืองต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน

เมื่อเล้นทางรถไฟสายใต้ผ่านมาถึง สภาพการดำเนินชีวิตของซาวบ้านบางส่วนเริ่มเปลี่ยน 
ไปกล่าวคือ จากการกำเนิดเมืองหาดใหญ่และการขยายตัวของเมืองทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งต้อง 
ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ

เมื่อมืการสร้างเล้นทางรถไฟสายใต้ ซึ่งสามารถไปเชื่อมต่อกับเล้นทางรถไฟของมลายู 
ขึ้นมา ก็เป็นเหตทำให้การค้าทางเรือและชุมชนการค้าบรืเวณท่าเรือลดบทบาทความสำคัญลง
สินค้าต่าง  ๆ ส่วนใหญ่จะถูกขนส่งโดยรถไฟแทน โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่กลายเป็นสถานี 
ชุมทางที่สำคัญของภาคใต้ เนื่องจากเมื่อทางรถไฟผ่านมาถึงสถานีหาดใหญ่ แล้วแยกออกเป็น
สามทาง กล่าวคือ ทางหน่ึงแยกไปสงขลา ส่วนอีกลองทางที่เหลือแยกไปสู่หัวเมืองมลายูของ 
อังกฤษ จึงเป็นเหตุทำให้บริเวณที่ตั้งของลถานีรถไฟกลายเป็นชุมชนการค้าขึ้นมา โดยเฉพาะ
สถานีรถไฟหาดใหญ่กลายเป็นสถานีชุมทางที่สำคัญของภาคใต้ ไต้มืบรรดาพ่อค้าจากที่ต่าง ๆ
เข้ามาทำการตั้งบ้านเรือนและร้านค้าต่าง ๆ

เมื่อเมืองขยายตัวออกดังกล่าว ชาวบ้านตั้งเดิมบางส่วนได้ปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ 
โดยชาวบ้านบางส่วนจึงต้องหันมาเป็นลูกจ้างของชาวจีน เช่น ขายของหน้าร้าน กุลีตามลวนยาง 
และเหมืองแร่ทำงานบ้านรับจ้างบรรทุกสินค้าผ่านแดนคนงานตามโรงยาง ฯ ล ฯ  บางส่วนท่ีพอ 
จะมืทุนรอนบ้างก็ได้เริ่มทำการค้าขายเล็ก  ๆ น้อย  ๆ อย่างเช่น ในกรณีของคุณย่าหนูแก้ว 
วาณิชย์กุล ซึ่งพื้นเพเดิมเป็นคนที่มาจากบ้านบางเขียด ตำบลม่วงงาม อำ๓ อสิงหนคร ท่านได้ 
มาอยู่ที่หาดใหญ่ตั้งแต่เข้าสู่วัยสาว จากคำบอกเล่าของหลานชายท่านได้กล่าวถึงคุณย่าหนูแก้วไว้ 
ความว่า

คุณย่าหนูแก้วเป็นผู้หนึ่งในช่วงลมัยที่ทางรถไฟสายใต้ 
กำลังสร้างผ่านมาถึงหาดใหญ่ คุณย่าหนูแก้วกับสามีของท่านคือ 
คุณปูสิงห์ได้ทำการค้าขายเล็ก  ๆ น้อย  ๆ กับพวกกุลีสร้างทาง 
รถไฟ เช่น ขายก๋วยเตี๋ยว ข้าว ขนม และของใช้จิปาถะ โดยตอน 
นั้นปูสิงห์กับคุณย่าหนูแก้วขายของรืมทางรถไฟกับพวกกุลีจีน จน 
กระท่ังทางรถไฟเสร็จรถไฟสามารถแล่นไปจนถึงยะลา ปูสิงห์กับ



123

คุณย่าหนูแก้วก็ยังคงค้าขายกับผู้โดยสารที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ 
ต่อไป96

นอกจากคุณย่าหนูแก้วแล้วชาวบ้านคนอื่น  ๆ ก็มีการค้าขายบ้างเล็ก  ๆ น้อย  ๆ เช่น 
ครอบครัวของป้าสมบูรณ์ รัตนอุดม ชาวบ้านบ้านหาดใหญ่ และครองครัวของป้า ฃ่ิม รัตนมณี 
ชาวบ้านบ้านท่าเคียน ได้ทำขนมจีนขาย ส่วนใหญ่ก็ขายเฉพาะภายในหมู่บ้าน97

ในช่วงภายหลังจากเล้นทางรถไฟสายใต้สร้างผ่านมาถึงหาดใหญ่แล้ว ยังมีซาวบ้านบาง 
ส่วนที่ยังคงดำรงชีวิตด้วยการทำนา อย่างเช่น ชาวบ้านแถวบ้านกลาง บ้านบางหัก บ้านเกาะ 
เลียบ บ้านฉาง บ้านคลองเรียน จากการลัมภาษณ์ จ่าสิบเอกนุกูล มุณีสิทธ์ กรรมการผู้จัดการ 
ห้างหุ้นส่วน จำกัด บ้านจ่า และ ประธานบรีษัทผลดาว จำกัด ซึ่งเป็นคนพื้นเพเดิมบ้านคลอง 
เรียนได้กล่าวว่า ชาวบ้านคลองเรียนในช่วงที่รถไฟสายใต้ผ่านมาแล้วก็ยังคงทำนากันอยู่ โดย
ท่านกล่าวว่า “ . . . ป ู และพ่อของท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อรถไฟมาถึงในระยะแรกพอลงรถไฟท่ีสถานี 
รถไฟหาดใหญ่ แล้วมองตรงไปยังบ้านคลองเรียนจะเห็นทุ่งนาเชียวเต็มไปหมด98..."

อย่างไรก็ตามต่อมาเมื่อเริ่มมีคนจากที่อื่นเข้ามาอยู่มากขึ้น ผู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้ามา 
ซ้ือท่ีดินถูก  ๆ จากชาวบ้านเก็บเอาไว้ทำที่จัดสรรเพื่อหาผลประโยชน์จากการขยายตัวของเมืองดัง 
กล่าวมา ส่วนชาวบ้านซึ่งเป็นคนในพื้นที่เมื่อได้เงินจากการขายที่มาแล้วก็จะนำเงินบางส่วนมา
สร้างที่อยู่อาศัยใหม่ บางคนก็เอาเงินมาสร้างบ้านให้คนมาเช่า บางคนก็เอาเงินไปเล่นการพนัน

96ลัมภาษณ์ถวัลย์วาณิชกุลย์, สมาชิกชมรมรวบรวมเร่ืองหาดใหญ่, ลัมภาษณ์ที่บ้าน 
เลขท่ี 370 ถ. ธรรมนูญวิถี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2542.

97ลัมภาษณ์ ข่ิม พ ัฒนมณี, อายุ 65 ปี, อาชีพ ค้าขาย 1 ลัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 
126 ถ. ศรีภูวนารถใน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 พกุษภาคม พ.ศ. 2543., ลัมภาษณ์ 
สมบูรณ์ รัตนอุดม, อายุ 70 ป ี, ลัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 110/8  ถ.ศรีภูวนารถใน อ.หาดใหญ่ 
จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543.

98สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกนุกูล มุณีสิทธ์, อ าย ุ6 4 ป ี, สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ กรรมการผู้จัด 
การห้างหุ้นส่วน จำกัด บ้านจ่าและประธานบรีษัทผลดาว จำกัด 1 สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 381 -  
383 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 1 6 ตุลาคม2542.
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เมื่อเงินหมดก็ไปเป็นลูกจ้างของชาวจีน99 ต่อมาเมื่อมีการนำยางพาราเข้ามาปลูกชาวบ้านบาง
ส่วนก็เรมหันมาทำสวนยางพารากันมากขึ้น เนื่องจากยางมีราคาดี อย่างเช่น นายนวล นางด้วง 
ประสมศร ได้นำเมล็ดยางพารามาจากเมืองไทรบุรีเข้ามาปลูกที่บ้านควนลังและที่บ้านพรุ100
พร้อมกันนั้นก็ได้นำเมล็ดพันธุยางไปแจกจ่ายให้กับซาวบ้านแถวบ้านคลองหวะและบ้านข้างเคียง 
อย่างเช่นที่ บ้านคลองเรียนจากการสัมภาษณ์กระจ่าง จันทราช ได้เล่าถึงอาชีพของชาวบ้านคลอง 
เรียนเอาไว้ความว่า

สมัยเมื่อตอนที่ลุงยังเล็กอยู่แถวบ้านลุงจะเป็นป่าจำพวก 
ปายาง ชาวบ้านเขาทำสวนยางกัน โดยทำตลอดไปจนถึงฝังตรง 
ข้ามกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนถ้าออกไปทางถนน 
สามลิบเมตรก็จะเป็นทุ่งนาตลอดไปจนถึง ถนนเพชรเกษม ถนน 
ศรีภูวนารถ เป็ใ.พุ่งนาท้ังน้ัน คือ ทางคลองเรียนฝังตะวันออกชาว 
บ้านเขาจะทำสวนยางกัน โดยสวนยางที่ใหญ่ที่สุดสมัยนั้นได้แก่ 
สวนของเจ้าคุณอรรถกระวีสุนทร 101

สำหรับนายนวล และนางด้วง สองท่านนี้เป็นชาวหาดใหญ่ดั้งเดิมจัดได้ว่าเป็นผู้มีฐานะ 
มีบ้านเรีอนอยู่แถวบ้านโคกเสม็ดชุน'02 โดยก่อนหน้าที่จะมาทำสวนยางพารา นายนวลเคยมีอาชีพ

"ส ัมภาษ ณ ์ กระจ่าง จันทราช, อายุ 65 ป ี, สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 15 ถ.กระจ่างอุทิศ 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2543.

100สัมภาษณ์ ก่ี จิระนคร, อายุ 83 ป ี1 อดีตประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่1 
สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 7 9 /17  ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2542.

101 สัมภาษณ์ กระจ่าง จันทราช,อายุ 65 ปี, เจ้าของโรงเรียนอุดมคิกษาพาณิชการ, 
สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 15 ถ. กระจ่างอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 22 พฤภาคม พ.ศ.
2543.

102สัมภาษณ์อรรถ รักษ์วงศ์, อายุ 9 1 ปี, สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 8 1 - 8 2 /1  ถ. พลพิชัย 
อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม 2538., สัมภาษณ์ เล่ียน คิริชัย 1 อายุ 83 ปี , 
สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 82 ถ. พลพิชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เมือวันที 22 ตุลาคม 2538.



125

เลี้ยงช้างมาก่อน เนื่องจากนายนวลเป็นผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่เลี้ยงช้างให้หลวง ชาวบ้านบางส่วนที่ 
ไม,มีทุนรอนพอก็จะทำอาชีพรับจ้างกรดยางกัน103

นอกจากการทำสวนยางพาราแล้วซาวบ้านบางส่วนก็มีการทำเหมืองแร่ด้วยแต่ก็เซาว 
จีนไม่ได้เนื่องจากซาวจีนมืทุนมากกว่า104 ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปเป็นลูกจ้างของชาวจีน นอก 
จากอาชีพต่าง  ๆ ที่กล่าวมาแล้ว อาชีพการค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออกไปมลายูดังจะกล่าวรายละเอียด 
ในบทต่อไป เช่น พวกวัวควาย ก็มืผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่หลายคนด้วยเช่นกันโดยเลี้ยงวัวควาย 
แถบชานเมือง แต่ผู้ที่เลี้ยงวัวควายรายใหญ่สุดที่หาดใหญ่ ก็เห็นจะได้แก่ กำนันวร ทวีรัตน์ ซ่ึง 
รับจ้างเลี้ยงวัวให้กับบุคคลอื่น  ๆ เช่น บริษัทของนายฟัดซึ่งเป็นลูกของกิมหยง บริษัทสหสามัคคี 
ค ้าสัตว์ซึ่งเจ้าของเป็นคนจีนจากกรุงเทพ บริษัทของแขกปากีสถาน105 เนื่องจากกำนันวรเป็น “ ผู้ 
กว้างขวาง “ สมัยก่อนผู้ที่เลี้ยงวัวส่วนใหญ่จะต้องเป็นผู้ป้องกันคนที่จะมาสักขโมย เนื่องจากการ 
เลี้ยงวัวนั้นวัวฝูงหนึ่งก็ประมาณ 50 -  60 ตัว ก็จะปล่อยให้หากินเอง

กล่าวโดยสรุป การเช้ามาของรถไฟ ล่งผลต่อพัฒนาการของเมืองหาดใหญ่อย่างมาก 
กล่าวคือ ก่อให้เกิดการอพยพเช้ามาของผู้คนจากต่างถิ่น ที่อาจแยกออกเป็น 2 พวก ท่ีมาสร้าง 
ความเจริญให้กับหาดใหญ่ คือ ข้าราชการ ได้แก่ พระเสน่หามนตริ ( ช่ืน สุคนธหงสั ) และพระ 
ยาอรรถกระวีสุนทร (สงวน อรรถกระวีสุนทร) และอีกพวกหน่ึง คือ ซาวจีน ซ่ึงหล่ังไหลเข้ามา 
อยู่ที่หาดใหญ่อย่างมาก มีท้ังจีนแคะ แต้จ๋ิว กวางตุ้ง ไหหลำ โดยจะมาเป็นกรรมกรสร้างทาง 
รถไฟส่วนหน่ึงก่อนแล้ว และเข้ามาทำการค้าขายจนทำให้หาดใหญ่กลายชุมชนของชาวจีนที่เด่น 
ชัดมาก ซาวจีนที่มีบทบาทในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่อย่างมาก ได้แก่ ฃุนนิพัทธ์จีนนคร กับ 
นายชีกิมหยง ที่ก่อสร้างกิจการต่าง  ๆ เอาไว้มากมาย

103สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกนุกูล มุณ์สิทธ์, อ าย ุ6 4 ป ี, สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี กรรมการผู้จัด 
การห้างหุ้นส่วน จำกัด บ้านจ่าและประธานบริษัทผลดาว จำกัด 1 สัมภาษณ์ท่ีบ้านเลขท่ี 381 -  
383 ถ.ศุภสารรังสรรค์อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 1 6 ตุลาคม 2542.

104สัมภาษณ์ ก่ี จิระนคร, อายุ 78 ปี, อดีตประธานสภาเทศบาลเมืองหาดใหญ่,
สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 7 9 /1 7  ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 2 3 ธันวาคม 
2538.

105สัมภาษณ์ เอ่ียม ทวีรัตน์, อ าย ุ76 ปี, สัมภาษณ์ที่บ้านเลขที่ 109 ถ.กาญจนวณิช 
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
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ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
เด่นชัด ได้แก่ มีการเปลี่ยนแปลงอาคารบ้านช่องจากหลังคามุงจากเป็นอาคารไม้และตึกราม
ห้องแถว เกิดตลาดถาวรขึ้น มีการตัดถนนเพ่ิม สร้างโรงแรมท่ีพัก โรงละครและส่ิงบันเทิง เและ 
ธนาคาร เป็นต้น อันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ได้เห็นเมืองหาดใหญ่ขยายตัวและเติบโตขึ้นมา 
อย่างรวดเร็ว

การกำเนิดเมืองหาดใหญ่และการขยายตัวของเมืองทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัย 
ในบรเวณนี้มาแต่เดิมเริ่มปรับเปลี่ยนไป กล่าวคือ การผลิตเพื่อยังชีพเริ่มไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง 
ตนเองและครอบครัวดังแต่ก่อน เนื่องจากการซื้อขายกลายเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญ ชาว 
บ้านบางส่วนที่พอมืทุนรอนจึงต้องปรับเปล่ียนการประกอบอาชีพ เช่น การค้าขายเล็ก  ๆ น้อย  ๆ
การทำสวนยางพาราซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดโลกอยู่ขณะนั้น ชาวบ้านบางส่วนท่ีไม่มืทุน 
รอนพอก็ผันตัวเองไปเป็นลูกจ้างของชาวจีน เช่น รับจ้างตัดยาง กุลีตามเหมืองแร่ ค้าปศุสัตว์ 
ลูกจ้างร้านขายของชำ รับจ้างขนสินค้า เพ่ือนำเงินท่ีได้มาซ้ือส่ิงของเครื่องใช้แทนการผลิตเอง
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